



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 3 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง	สื่อ
1. 'กระดานเศรษฐี'คว่ำแชมป์ TICTA 2016	สยามรัฐ
2. เปิดแผนกระทรวงเกษตรฯ-แก้ปัญหาน้ำท่วมตามรับสั่ง 'สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ'	ข่าวสด
3. รัฐเปิดแนวรบข้าวถุง ตั้งราคาต่ำกว่าตลาด พาณิชย์-อุตุฯกระตุ้นบริโภค	โพสต์ทูเดย์
4. ดึงเอกชนรับซื้อข้าวโพด	โพสต์ทูเดย์
5. คอลัมน์ ข้าวสิ้นเศรษฐกิจ: ร่วมด้วยช่วยกัน	ไทยรัฐ
6. รัฐมนตรีเกษตรฯเผยใช้สหกรณ์รับซื้อข้าวชานา	new)108
7. 'ฉัตรชัย'แก้ปมข้าวโดยให้ลดพท.ปลูก ตจว.ช่วยจัดที่ให้ชาวนาขายไม่ได้ชูโรงสี!	ไทยรัฐ
8. เผยสถานการณ์น้ำดีกว่าปีที่แล้ว	มติชน
9. คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ	บ้านเมือง
10. นายกชานาโผล่ อัดปลัดเกษตร...	เดลินิวส์
11. เรียงหน้าอุ้มชานา รุมซื้อแจก-ช่วยขาย กองทัพเลี้ยงกำลังพล1แสน...	บ้านเมือง
12. กรมการค้าข้าวเผยผลผลิต 'พ.ย.-ธ.ค.'ทะลัก 20 ล้านตัน...	กรุงเทพธุรกิจ
13. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ผ่านระบบนาแปลงใหญ่	มติชน

'กระดานเศรษฐกิจ' คว้าแชมป์ TICTA 2016

แอปพลิเคชัน "กระดานเศรษฐกิจ: เกษตรกรรมโอกาส" คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Awards (TICTA) 2016 โครงการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติ ขณะที่ ATCI เตรียมสนับสนุนร่วมแข่งขัน APICTA Awards 2016 ณ กรุงไทเป เดือนธันวาคมนี้

สศก. : นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะหัวหน้าทีมพัฒนาแอปพลิเคชันเปิดเผยว่า จากที่ สศก. ได้นำเทคโนโลยีการให้บริการข้อมูลที่ทันสมัย ผ่านสื่อการเรียนรู้และแอปพลิเคชันใหม่ ขับเคลื่อนदनนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยเปิดตัวแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น คือ "กระดานเศรษฐกิจ: เกษตรกรรมโอกาส" หรือ OAE RCMO ที่เกษตรกรสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกให้เกษตรกรสามารถคำนวณต้นทุนการผลิตพืช ปลูกสัตว์ และประมง และยังสามารถทราบได้ ว่า พื้นที่ของตัวเอง

เป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชชนิดนั้นหรือไม่ และถ้าไม่เหมาะสมจะสามารถปลูก พืชชนิดใดแทน รวมถึงทราบแหล่งรับซื้อ ราคาที่รับซื้อ ผลผลิตด้วย

นายคมสัน กล่าวว่า สศก. ได้นำแอปพลิเคชัน "กระดานเศรษฐกิจ: เกษตรกรรมโอกาส" ร่วมในการประกวดโครงการ Thailand ICT Awards (TICTA) 2016 หรือโครงการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติ ส่งในประเภท E-Government & Services ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาล บริการประชาชนผลปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศรวมทั้งทางสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จะสนับสนุนทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละหมวดเข้าร่วมแข่งขัน APICTA Awards 2016 หรือการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ระดับเอเชีย ณ กรุงไทเป ได้ทัน ในเดือนธันวาคม 2559

นายคมสัน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ สศก. ได้จัดทำแอปพลิเคชัน "ปฏิทินเกษตรกร ร่ำรวย ช่วยเกษตรกรค้าขาย" หรือ OAE OIC เพื่อบริการข้อมูลด้านการผลิต การตลาด และด้านเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยเกษตรกรสามารถติดตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้ ทั้งสถานการณ์ด้านราคาสินค้าเกษตรรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรกรจะทราบว่าช่วงเวลาใดมีผลผลิตสินค้าเกษตรชนิดใด ออกมาจำหน่าย และสามารถวางแผนการผลิตได้ช่วยลดการกระจุกตัวและแก้ปัญหาราคาสินค้าตกต่ำได้

อีกทั้งเกษตรกรยังสามารถคำนวณระยะทางจากไร่นาไปยังแหล่งรับซื้อได้ และสามารถรู้ราคาที่จุดรับซื้อต่างๆ เพื่อนำมาเปรียบเทียบและตัดสินใจในการนำผลผลิตไปจำหน่ายต่อไป

เปิดแผนกระทรวงเกษตรฯ-แก้ปัญหาน้ำท่วมตามรับสั่ง 'สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ'



จุดน้ำท่วม อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รมว.เกษตรและสหกรณ์



จุดน้ำท่วม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่ที่มีรับสั่งจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมารกังวลในเรื่องอุทกภัยที่ประชาชนกำลังประสบอยู่ มาถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยเฉพาะใน จ.สิงห์บุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา เพราะไม่อยากให้ปัญหาน้ำท่วมมาซ้ำเติมความทุกข์โศกของคนไทย

ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมชลประทาน และหน่วยงานอื่นๆภายใต้การดูแลของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในยามทุกข์ยากอย่างดีที่สุด ตามที่พระองค์ท่านทรงมีความห่วงใยพสกนิกร

"กระทรวงเกษตรฯ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าขณะนี้ได้ลดการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา ปริมาณน้ำจะไม่เพิ่มขึ้นอีก สิ้นสุดเดือนตุลาคมนี้

สถานการณ์น้ำและฝนน่าจะสิ้นสุด แต่ก็ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานเร่งดูแลสถานการณ์น้ำและความทุกข์สุขของประชาชนริมน้ำ สั่งการให้ทุกหน่วยลงพื้นที่ไปช่วยเกษตรกรให้มากที่สุด"

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวและว่า ในส่วนกรมชลประทาน ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 11 แห่ง ใน จ.ชัยนาท, จ.สิงห์บุรี, จ.อ่างทอง และ จ.พระนครศรีอยุธยา พบว่ามีเพียง 2 แห่งที่น้ำล้นตลิ่งคือคลองโพงผาง จ.อ่างทอง น้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันที่ 21 กันยายนและวันที่ 13 ตุลาคม น้ำล้นตลิ่งสูงสุด 1.79 เมตร แต่ล่าสุดระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งเรียบร้อยแล้ว

อีกจุดคือ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน ถึงวันที่ 13 ตุลาคม ล้นตลิ่งสูงสุด 1.48 เมตร และหลังลงสำรวจพื้นที่ ระดับน้ำจะต่ำกว่าตลิ่ง ขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยา ณ วันที่ 28 ตุลาคม



จุดน้ำท่วม บ้านท่าทราย อ.สรรพยา จ.ชัยนาท



จุดน้ำท่วม คลองโผงเผง จ.อ่างทอง

การระบายน้ำที่ 1,145 ลบ.ม./วินาที

สำหรับจุดเสี่ยงที่กรมชลประทานลงพื้นที่ตลอดเส้นทาง 2 จังหวัด คือ จ.สิงห์บุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา มีจุดเสี่ยงทั้งหมด 11 จุด (ณ วันที่ 28 ตุลาคม) ได้แก่ จุดที่ 1 บ้านท่าทราย อ.สรรพยา จ.ชัยนาท น้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.75 ม. จุดที่ 2 ต.โพนางค่า อ.สรรพยา จ.ชัยนาท น้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.86 ม. จุดที่ 3 วัดเสือข้าม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี น้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.80 ม. จุดที่ 4 วัดสิงห์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี น้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.70 ม. จุดที่ 5 อ.เมือง จ.สิงห์บุรี น้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.56 ม. จุดที่ 6 อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี น้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.40 ม. จุดที่ 7 วัดไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง น้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.60 ม. จุดที่ 8 อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง น้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.50 ม. จุดที่ 9 คลองโผงเผง จ.อ่างทอง น้ำล้นตลิ่ง 0.02 ม. ซึ่งจะลดลงต่ำกว่าตลิ่งในปลายเดือนตุลาคม จุดที่ 10 คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.54 ม. จุดที่ 11 อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำล้นตลิ่ง 0.50 ม. ซึ่งจะลดลงต่ำกว่าตลิ่งในวันที่ 1 พฤศจิกายน

กระทรวงเกษตรฯ มอบให้กรมชลประทาน เป็นหน่วยสนับสนุนเรื่องน้ำ ส่วนเรื่องการวางแผนการเพาะปลูกหน่วยงานส่งเสริม อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง และกรมปศุสัตว์ บูรณาการว่าแต่ละหน่วยงานต้องการจะใช้น้ำเท่าไร จะเริ่มปลูกพืชเมื่อไร เช่น การทำนารอบ 2 หน่วยงานส่งเสริมต้องประสานกับกรมชลประทานว่ามีน้ำสนับสนุนเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ต้องเปลี่ยนไปส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย นำมากำหนดแผนพร้อมนำเกษตรกรเข้าสู่แผนที่วางไว้ให้ได้มากที่สุด

ในส่วนขอมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา และการดูแลพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำ ประกอบด้วย

1. ขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเจ้าพระยาให้เต็มศักยภาพ โดยการขุดลอกลำน้ำในช่วงที่ตื้นเขิน หรือมีการตกกวมของตะกอน มีกรมเจ้าท่ารับผิดชอบ
2. สร้างระบบป้องกัน หรือปิดล้อมพื้นที่ชุมชนเขตเศรษฐกิจ วัด สถานที่ราชการ ที่อยู่บริเวณพื้นที่นอกคันเพื่อป้องกันผลกระทบจากการระบายน้ำหรือสามารถป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เหล่านี้โดยเฉพาะ เช่น ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ยกกระต๊อบถนนในหมู่บ้าน องค์การปกครองส่วน



จุดน้ำท่วม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

ท้องถิ่น, กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมทางหลวงชนบท รับผิดชอบ

3. ใช้พื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทานเพื่อเป็นพื้นที่รับน้ำสำหรับตัดยอดน้ำในระยะยาว กรมชลประทาน รับผิดชอบ

4. การจัดทำระบบฐานข้อมูล ทะเบียนผู้อยู่อาศัย ทั้ง 11 จุด ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย คลองโผงเผง และคลองบางบาล เพื่อให้ทราบถึงจำนวนผู้อยู่อาศัยทั้งหมด สำหรับวางแผนแก้ไขได้อย่างเหมาะสม และควบคุมไม่ให้เข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบ

5. สร้างระบบการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกันน้ำ ดังนี้ จัดระบบวางผังชุมชน และการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณนอกคัน เพื่อควบคุมการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ หรือการออกแบบบ้านพักอาศัย ให้เหมาะสม กรมโยธาธิการและผังเมือง, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ถนนหรือทางสัญจรชั่วคราวในช่วงน้ำท่วม เพื่อให้สามารถติดต่อกับถนนสายหลักได้ ระบบสุขอนามัย เช่น ห้องน้ำ-ห้องส้วม การดูแลด้านสุขภาพ ฯลฯ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบโครงการช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงบ้านพักอาศัย เช่น ยกพื้นบ้านให้สูง ตีตบ้าน โดยเป็นโครงการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หรือปลอดดอกเบี้ย หรือเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบกรณีต้องการย้ายออก ให้ย้ายผู้ปลูก สิ่งปลูกสร้างที่ขวางทางน้ำ โดย ชป. ร่วมกับ พม.

6. การจ่ายเงินชดเชยหรือเยียวยาสำหรับผู้อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกันน้ำที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำเป็นกรณีพิเศษ หากจะชดเชยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบ

และ 7. ก่อสร้างอาคารควบคุม เช่น ที่คลองโพงเมง บางบาล ป่าสัก และเจ้าพระยาเหนือพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งคลองระบายน้ำ By pass บางบาล-บางไทร กรมชลประทาน รับผิดชอบ

ทั้งหมดนั้นคือแผนรับมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในเบื้องต้นซึ่งจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมได้อย่างยั่งยืนสมดังพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรท่ามกลางความปลื้มปิติในพระมหากษัตริย์คุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวทูเดย์

รัฐลุยข้าวถุงช่วยชาวนา
ขายต่ำกว่าราคาตลาด
ระดมกระตุ้นบริโภค

A2

รัฐเปิดแนวรบข้าวถุง ตั้งราคาต่ำกว่าตลาด พาณิชย์-อุตสาหกรรมบริโภค

โพสต์ทูเดย์ - เกษตรเปิดแนวรบข้าวถุงช่วยชาวนา ภาครัฐพาณิชย์-อุตสาหกรรมระดมช่วยขาย พุงยุบราคา

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์นำข้าวเปลือกหอมมะลิของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการไปทำธุรกิจแปรรูปข้าวถุงบรรจุจำหน่ายประชาชนในราคาถูกลงกว่าท้องตลาด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้าวหอมมะลิคุณภาพดีในราคายุติธรรมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในโครงการช่วยเหลือชาวนาเปลือกหอมมะลิ ซึ่งคาดว่าโครงการข้าวถุงจะช่วยเหลือข้าวออกสู่ตลาดได้กว่า 1 ล้านตัน

นายวิวัฒน์ ทรัพย์สังข์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการแปรรูปข้าวเป็นข้าวถุงนั้น กรมจะเร่งประชุมสหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูป

ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวขนาดใหญ่ และมีสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ มีอุปกรณ์การตลาดและโรงสีพร้อมสำหรับการทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร ส่วนช่องทางจำหน่ายนั้น จะใช้สหกรณ์ทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละปีมีกำลังการบริโภคประมาณ 3 ล้านตันข้าวสาร กระจายสินค้าผ่านศูนย์กระจายสินค้าหลัก 24 ศูนย์ และศูนย์ย่อยอีกกว่า 120 ศูนย์ทั่วประเทศ

นางอภิรตี ดันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงมีแผนกระตุ้นการบริโภคข้าวเพื่อผลักดันราคาข้าวให้ปรับตัวสูงขึ้น โดยจะผลักดันให้ภาคเอกชน เช่น สมาคม ห้าง ร้านค้าใช้ข้าวเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ หรือให้ห้างสรรพสินค้าจัดโปรโมชั่น ลด

แลก แจก แถม โดยใช้ข้าวเป็นสินค้าไฮไลท์ เชื่อว่าจะช่วยผลักดันราคาข้าวให้สูงขึ้น

"ขณะนี้สมาคมข้าวถุงพร้อมผลิตข้าวถุงเพื่อจัดส่งให้กับห้างค้าปลีกทั่วประเทศเพื่อนำไปเป็นของขวัญปีใหม่ ขณะที่สมาคมประกันภัยวินาศภัย แจกจ่ายได้ทำโครงการซีเอสอาร์ ซื้อข้าวหอมมะลิ 2.5 หมื่นตันนำไปเป็นของขวัญให้กับลูกค้า" นางอภิรตีกล่าว

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้มีนโยบายให้กระทรวงอุตสาหกรรมประสานกับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศประมาณ 7 หมื่นโรงงาน เข้าช่วยเหลือด้วยการรับซื้อข้าวใหม่จากชาวนา เพื่อช่วยดูดซับข้าวในระบบ โดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 4,600 โรงงาน

กระจายใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ

นายอภิศักดิ์ ดันดีรวงศ์ รมว.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ธ.ก.ส.พิจารณาแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องการดูแลราคาข้าวเพื่อรองรับผลผลิตที่กำลังจะออกสู่ตลาดในช่วงตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.นี้ เป็นต้นไป

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2559/2560 ของ ธ.ก.ส. และเงินช่วยเหลือเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งเงินสนับสนุนช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ทำให้ภาพรวมโครงการนี้ใช้เงินกว่า 4.19 หมื่นล้านบาท

ดึงเอกชนรับซื้อข้าวโพด

โพสต์ทูเดย์ - พล.อ.ฉัตรชัย” เดินหน้าลดพื้นที่นาปรัง 2.5 ล้านไร่ ดึงเอกชนทำเอ็มโอยูซื้อข้าวโพดไม่ต่ำ 8 บาท/กก.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปลายสัปดาห์หน้าเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาวางแผนส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง (1 พ.ย. 2559-30 เม.ย. 2560) หลังคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มีนโยบายลดพื้นที่พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ วางแผนลดพื้นที่นาปรังลง 2.5 ล้านไร่ โดยให้เกษตรกรที่เข้าโครงการได้ร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และทำข้อตกลงร่วมกัน(เอ็มโอยู) จะช่วยรับซื้อในราคาไม่ต่ำกว่า 8 บาท/กิโลกรัม (กก.)

“ที่กังวลว่าเอกชนจะไม่รับซื้อและกตรราคา คงไม่มีแน่นอน เพราะทำเอ็มโอยูไว้แล้ว ซึ่งเป็นมาตรการเชื่อมโยงระหว่าง

เกษตรกรกับตลาดรับซื้อ” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

สำหรับสถานการณ์น้ำในขณะนี้ ได้กำกับให้กรมชลประทานติดตามภาคใต้ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะใน จ.เพชรบุรี ที่เกิดฝนตกได้เขื่อนแก่งกระจาน ให้นำที่เขื่อนเพชรที่มีปริมาณมากประกอบกับคืนน้ำของจังหวัดทรุดตัวทำให้น้ำท่วมพื้นที่ซึ่งกรมชลประทานได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนแล้ว

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ขึ้นปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นถือว่าได้น้อมนำแนวปฏิบัติการฝนหลวงพระราชทานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาช่วยเหลือประชาชนแท้จริงซึ่งได้ให้ดำเนินการฝนหลวงมาต่อเนื่องตั้งแต่เดือน ก.ย.จนถึงปัจจุบัน

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รักษาการอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวว่า สภาพอ่างเก็บน้ำภาคอีสานตอนใต้มีน้ำน้อย รมว.เกษตรฯ สั่งการให้กรมฝนหลวงฯ ระดมเครื่องบิน 11 ลำจาก 3 หน่วย เช่น นครราชสีมา ขอนแก่น และบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานไว้ในห้วงเกิดวิกฤตภัยแล้งปีที่ผ่านมา พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งจุดฝนหลวงพิเศษ ระดมสรรพกำลังไปทำฝนเพิ่มน้ำให้ตรงจุดเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำให้กับราษฎร

อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงฯ ได้น้อมนำมาปฏิบัติทุกขั้นตอน จึงทำให้การปฏิบัติการเติมน้ำเขื่อนประสบผลสำเร็จ เช่น เพิ่มน้ำเขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนลำตะคอง แต่ยังมีน้ำน้อยกว่าปี 2558 ในขณะที่เขื่อนมูลบน เขื่อนลำแะฯ จาก การปฏิบัติการวันนี้มีน้ำสูงกว่าปี 2558



ร่วมด้วยช่วยกัน : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000 แห่ง
ทั่วประเทศว่า โครงการดังกล่าวมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 16,000 ราย
โดยจะเปิดโครงการได้ในต้นปี 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากภาค
เอกชน อาทิ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่อง
ปัจจัยการผลิตในกิจกรรมนี้ด้วย.



รัฐมนตรีเกษตรฯเผย ใช้สหกรณ์รับซื้อข้าวชาวนา

รัฐมนตรีเกษตรฯ เผยแผนช่วยเหลือชาวนา เตรียมใช้สหกรณ์เป็นจุดรับซื้อข้าวเบื้องต้น 2 แสนตัน ก่อนผลิตเป็นข้าวสารวางจำหน่ายวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดแผนช่วยเหลือชาวนาภายหลังมีการอนุมัติโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 โดยให้สหกรณ์เป็นหน่วยงานรับซื้อข้าว เบื้องต้นกำหนดปริมาณไว้ที่ 2 แสนตัน ก่อนนำมาสีเป็นข้าวสารเพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายนนี้

'ฉัตรชัย'แก้ปมข้าว โดยให้ลดพท.ปลูก

ตจว.ช่วยจัดที่ให้ชาวนาขายไม่ได้ซูโรงสี!

"บักปอก" ขอโรงสีร่วมมือรับซื้อข้าวในราคาดีที่สุดใน ปลัด มท. ส่งด่วน ผวจ. ★ มีต่อหน้า 12

'ฉัตรชัย'

☆ ต่อจากหน้า 1

สอดคล้องไม่ให้เกษตรกรถูกเอาเปรียบ สกัดกีดมือเบียดคั้นรัฐ ทบ.ปิดส่งทหารลงพื้นที่บีบโรงสีที่รับซื้อกรมส่งเสริมสหกรณ์เดินสายโรคโซว์ขยายช่องทางกรอ.ตั้ง 7 หมื่นโรงงานร่วมด้วยช่วยกัน "อภิสิทธิ์" ผังใจประกันราคาสูงสุด "วรศักดิ์" ย้ำจำนำข้าว 2 รัฐบาลต่างกัน เตือนระวังทุจริต-เอาเปรียบชาวนา พท.ทั่วwnายกฯช่วยชาวนาไม่ทั่วถึง ศูนย์เฝ้าระวังร้องขอให้สี่ข้าวฟรี ชาวนาอุบลฯรวมกลุ่มนั่งชายหน้าแบงก์กรุงไทย คนแห่อุดหนุน เกษตรกรแนะรัฐช่วยหาตลาดถาวรอย่าทำลาบฉวย ปีมสุพรรณบุรีใจดีให้ขายฟรีๆ "มีชัย" อัดยาแรงขงไทยสูงสุดประหารชีวิตพวกซื้อขายตำแหน่ง กับกลุ่มที่ล้มล้างการปกครอง ปชป.ชี้ต้องให้เงินถึงพวกข้าราชการวังต้นด้วย "บักจิ้น" เข้มปิดแล้ว 900 ไร่หมื่น ตั้งศูนย์ไซเบอร์ไล่ล่ามือโหด

ตามที่คณะรัฐมนตรีออกมาตรการเพื่อคลายทุกข์ให้พี่น้องชาวนา โดยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีฤดูกาลผลิต 2559-2560 รวมถึงข้าวหอมมะลิประมาณ 18,000 บาทต่อตัน ขณะทีภาคส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรชาวนานำข้าวสารที่สีแล้วมาวางขายได้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ทบ.แจงไม่ได้รับซื้อข้าวทั้งหมด
เมื่อเวลา 12.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งามทองรองโฆษกคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณี พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสีข้าวแต่ละจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาข้าวราคาตกต่ำ ว่า ขณะนี้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) แต่ละพื้นที่ดำเนินการใน 8 เรื่อง คือ 1.ลงพื้นที่รับทราบปัญหาชาวนาว่าเจออุปสรรคใดบ้างเพื่อเสนอรัฐบาลแก้ปัญหา 2.ลงไปตรวจสอบกลไกการซื้อขายข้าวของโรงสีว่าตรงไปตรงมาหรือไม่ และขอความร่วมมือโรงสีให้ช่วยรับซื้อตามราคาตลาดกลางและ 3.หน่วยทหารสังกัดกองทัพบก จะช่วยรับซื้อข้าวผ่านระบบสหกรณ์การเกษตรในราคาที่ชาวนาขายได้ นำไปเลี้ยงกำลังพลที่มีอยู่ทั่วประเทศประมาณ 1 แสนนาย ปริมาณรับซื้อขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่และความต้องการที่จะขายมากน้อยเพียงใด ไม่ได้หมายความว่า จะรับซื้อข้าวไว้ทั้งหมด ชาวนาสามารถไปขายที่ไหนก็ได้แล้วแต่ต้องการ

ปิดทหารลงพื้นที่ซูโรงสีให้รับซื้อ

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์กล่าวอีกว่า มีเสียงสะท้อนจากบรรดาโรงสีกลับมาว่าการประกอบการของโรงสีเป็นไปตามกลไกตลาด เช่น ข้าวคุณภาพดีก็ให้ราคาสูง ส่วนข้าวมีความชื้นต้องให้ราคาตามความเหมาะสม โดยทหารจะเข้าไปดูพร้อมขอความร่วมมืออย่างอดรากับเกษตรกร ไม่ใช่เป็นการเข้าไปบังคับว่าต้องซื้อขายราคาเท่าไร เพียงไปขอให้ช่วยกันขอให้เห็นใจ

ชาวนาการไปดู โรงสีทั่วประเทศจะดูร่วมกับตัวแทนที่มีความรู้มีข้อมูลเรื่องข้าว ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อถามถึงข้อมูลกลุ่มการเมืองท้องถิ่นร่วมกับ โรงสีลดราคาข้าวชาวนา พ.อ.หญิง ศิริจันทร์กล่าวอีกว่า เราต้องไปหาข้อมูลแต่ละพื้นที่ก่อนว่าเกษตรกรในพื้นที่มีความเห็นอย่างไร โรงสีมีความเห็นอย่างไร คนในพื้นที่จะเป็นคนให้ข้อมูล

"บักปอก" ขอความร่วมมือโรงสี

ที่กระทรวงมหาดไทย พ.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนา

ว่า นายกรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และทหาร ร่วมกันดูแลการรับซื้อข้าวเปลือกของโรงสีในพื้นที่ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เรื่องปิดป้ายราคารับซื้อ วัตถุประสงค์ให้ถูกต้องดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ถูกต้อง และจะพูดคุยแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรกับผู้ประกอบการ โรงสีด้วย โดยวันที่ 8 พ.ย. เวลา 14.00 น. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแจ้งมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในส่วนเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยและแนวทางบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพราะขณะนี้กระทรวงกลาโหมแจ้งทหารในพื้นที่แล้ว ขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้โรงสีช่วยเหลือเกษตรกรรับซื้อข้าวในราคาดีที่สุดในความเป็นจริง

มท.สั่งมาตรการด่วนช่วยชาวนา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาขอให้ผวจ. และนายอำเภอดำเนินการ ดังนี้ 1.มาตรการเร่งด่วน จัดประชุมโดยเชิญผู้แทนชาวนาผู้แทนสมาคมโรงสี หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดและผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมหารือมาตรการและแนวทางแก้ไขราคาข้าวตกต่ำ หรือช่วยเหลือชาวนาเบื้องต้นก่อนมอบหมายคณะทำงานสอดคล้องตรวจราชการรับซื้อข้าวของผู้ประกอบการโรงสีไม่ให้เกษตรกรถูกเอาเปรียบ ขอให้จังหวัดแจ้งอำเภอเปิดเวทีศูนย์ดำรงธรรม เพื่อเป็นช่องทางให้ชาวนาร้องเรียนและรวบรวมข้อร้องเรียนเสนอหน่วยงานในระดับนโยบาย ไม่ต้องให้ชาวนาไปเคลื่อนไหว โดยให้มวลชนมาเดินขบวนกดดัน 2.มาตรการระยะต่อไป ให้แนะนำชาวนาโดยจัดชุดปฏิบัติการตำบลลงพื้นที่ชี้แจงดังนี้ แนะนำ และช่วยเหลือชาวนาขายผลผลิตโดยไม่ผ่านพ่อค้า

กลกลาง เช่น ธรณรักษ์ให้ชาวนาที่มีศักยภาพขายข้าวเอง หรือรวมตัวขายข้าวให้ผู้บริโภคโดยตรง

“ฉัตรชัย” จ่อถก นบข.ลดพื้นที่ปลูก

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์กล่าวว่า ช่วงปลายสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้าจะเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) ด่วนเพื่อพิจารณาผลที่การผลผลิตข้าวนาปรังรอบ 2 ปีการผลิต 2559/60 จากจำนวน 6.86 ล้านไร่ลง เพื่อไม่ให้ผลผลิตส่งผลให้ราคาขายตกต่ำอีก ขณะนี้เร่งใช้กลไกสหกรณ์รับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากชาวนามาสิบลูกและเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค หวังช่วยชาวนาระบายข้าวและผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ

เดินสายโรดโชว์ขยายช่องทาง

นายวิณะ โรจน์ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ได้เรียกประชุมผู้บริหารสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการชะลอการขายข้าวเปลือก 2559/60 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมบริหารจัดการสต็อกข้าวร่วมกับภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพสหกรณ์ตั้งเป้ารับซื้อข้าวจากชาวนา 2.5 ล้านตัน ผ่านสหกรณ์ 47 แห่ง ขณะนี้เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกแล้ว 2 จุด คือ สหกรณ์การเกษตรวิสัย จ.นครราชสีมา และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด และเร่งคัดเลือกสหกรณ์ที่มีศักยภาพ 10 แห่ง จาก จ.นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ เชียงใหม่ เชียงราย และบุรีรัมย์เข้าร่วมโรดโชว์สินค้าข้าวคุณภาพของสหกรณ์ไทยในต่างประเทศ อาทิ จีน ญี่ปุ่น และกลุ่มอาเซียน คาดว่าจะเป็นช่องทางช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าวสร้างโอกาสทางการตลาด และขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ตั้ง 7 หมั่นโรงงานร่วมด้วยช่วยกัน

ขณะที่นายฉัตรพล รังสิกุล รองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ขอความร่วมมือไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดกลาง 70,000 แห่งทั่วประเทศ ให้ช่วยรับซื้อข้าวจากชาวนา โดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 4,600 โรงงานที่ตั้งอยู่ใน 17 จังหวัด อาทิ ชลบุรี ลำพูน ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ราชบุรี ระยอง ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ปกติโรงงานเหล่านี้จะซื้อข้าวนำไปประกอบอาหารเลี้ยง หรือจำหน่ายแก่พนักงานในโรงงานอยู่แล้ว โดยจะให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการจับคู่ให้โรงงานอุตสาหกรรมกับโรงสีชุมชน

หรือโรงสีสหกรณ์การเกษตร

☆ มีต่อหน้า 13

‘ฉัตรชัย’

☆ ต่อจากหน้า 12

“อภิลิทธิ” ผังใจประกันราคาแจ้งสุด

ขณะที่นายอภิลิทธิ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง มาตรการช่วยเหลือชาวนาจากปัญหาการขาดทุนของรัฐบาลว่า เรื่องข้าวเป็นปัญหาจำเป็นเร่งด่วน เห็นว่านโยบายประกันรายได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ทำให้เกษตรกรชาวนามีรายได้เหมาะสมกับต้นทุนของเขา โดยที่รัฐบาลไม่ต้องบริหารจัดการในเรื่องของการซื้อขายจัดเก็บข้าวอีกต่อไป ถ้าเลือกได้อยากให้รัฐบาลนำเรื่องประกันรายได้ไปใช้แต่เมื่อรัฐบาลจะดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว อยากให้ระมัดระวังเพราะมีบทเรียนราคาแพงในอดีตให้เห็นแล้วเราต้องดูว่ารูปแบบใดเหมาะสมไม่กระทบกลไกตลาด ไม่อยากให้มองเรื่องตัวเลข 13,000 บาท เป็นตัวเลขที่ประชาชนพอใจ ทุกอย่างต้องอยู่บนเหตุผลกับต้นทุน และต้องทำให้ตลาดไม่มีปัญหาหนักเกินไป ที่สำคัญคือต้องดูกำลังของรัฐบาลด้วย

แจ้งจำนำข้าว 2 รัฐบาลต่างกัน

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ขอบคุณรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แทนพี่น้องชาวนา ที่มีมาตรการรับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิต้นละ 13,000 บาท ทั้งที่ราคาข้าวรับจำนำจริงอยู่ที่ต้นละ 9,500 บาท การรับจำนำนี้แตกต่างจากการรับจำนำสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรอย่างสิ้นเชิง เพราะยุครัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์เป็นการรับจำนำแต่ชื่อแท้จริงคือการรับซื้อข้าวเปลือกทุกเมล็ดในราคาสูงเอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ส่วนการรับจำนำของรัฐบาลนี้เป็นการรับจำนำตามทฤษฎีที่เคยปฏิบัติกันมาในอดีต ข้าวเปลือกเป็นของชาวนา ในราคาต่ำกว่าตลาดและจำกัดปริมาณ จึงย่นนำมาเปรียบเทียบให้สังคมกลับสน

ระวังทุจริตเอาเปรียบชาวนา

นพ.วรงค์กล่าวต่อว่า ยิ่งรัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายให้ทุกภาคส่วนช่วยซื้อข้าวสารจากชาวนาต้องมีชาวนาจำนวนไม่น้อยนำข้าวไปสีและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายข้าวสาร ปริมาณข้าวเปลือกจะถูกดูดซับให้มีปริมาณลดลงในตลาดเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์แก่ชาวนาเต็มที่ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ชาวนาร่วมกันปฏิรูประบบข้าว จะช่วยชาวนาได้อย่างยั่งยืน แต่สิ่งที่อยากเตือนรัฐบาลแม้มาตรการนี้จะมีโอกาสเกิดความเสียหายไม่มาก แต่

ต้องคอยติดตามไม่ให้มีการเอาเปรียบชาวนาไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นด้วย

พท.ท้วงช่วยชาวนาไม่ทั่วถึง

ด้านนายเรืองไกร สิกิวิวัฒน์ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า จากการติดตามมาตรการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาลที่กำหนดราคาลินเชื้อ ชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีการผลิต 59/60 ในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด 11,000 บาทต่อตัน มีข้อสังเกตหลายประเด็น เช่น มติ ครม. เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2559 ที่กำหนดราคาให้ลินเชื้อ 9,500 บาทต่อตัน โดยอธิบายว่าเป็นลินเชื้อร้อยละ 90 ของราคาตลาด 11,000 บาทต่อตัน น่าจะไม่ถูกต้องคำนวณดูแล้วควรจะเป็นราคาให้ลินเชื้อที่ 9,900 บาทต่อตัน ขาดไป 400 บาทต่อตัน การให้ลินเชื้อชะลอการขายข้าวของรัฐบาล ให้เฉพาะข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่รวมถึงข้าวชนิดอื่นอาจช่วยเหลือชาวนาไม่ทั่วถึง และราคาให้ลินเชื้อของปีการผลิต 58/59 ที่เคยใช้ราคา 15,009 บาทต่อตัน เมื่อนำมาเทียบกับการให้ลินเชื้อตามมติ ครม. วันที่ 1 พ.ย. ที่ราคา 11,000 บาทต่อตัน แสดงว่ารัฐบาลอาจมีปัญหาทางการเงิน จึงทำให้ราคาข้าวอ้างอิงที่ใช้ในการให้ลินเชื้อลดลงเมื่อศึกษาแล้วพบข้อสังเกตดังกล่าว จึงส่งหนังสือแจ้งให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. ทราบเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาการขาดทุนให้ชาวนาได้ทันกาลต่อไป

ศูนย์ฟอร์ดนางรองให้สีข้าวฟรี

ส่วนความเคลื่อนไหวช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาของกลุ่มองค์กรภาคต่างๆ นายนำเกียรติ พันธเกียรติไพศาล ประธานบริษัทฟอร์ดไทยเทคนิวรีรมย์ เปิดพื้นที่หน้าศูนย์รถฟอร์ดนางรอง ถนนโชคชัย-เดชอุดม อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ให้ชาวนานำข้าวเปลือกมาสีฟรี พร้อมขายข้าวสารราคาผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง ข้าวสารหอมมะลิขายราคา กิโลกรัมละ 20 บาท นายนำเกียรติกล่าวว่า ชื่อเครื่องสีข้าวขนาด 3 แรงม้า สีข้าวเปลือกได้ 120 กก.ต่อชั่วโมง มาให้ชาวนานำข้าวเปลือกมาสีฟรี พร้อมแจกถุงใส่ข้าวสาร ข้าวเปลือก รำข้าว และให้ตั้งขายข้าวสารหน้าศูนย์ฟอร์ด ชาวนาต้องมีทางออกในการขายข้าว วิธีนี้เป็นการช่วยเหลือให้มีเงินหมุนเวียนในครอบครัว มีเงินจ่ายหนี้ที่เกิดจากการทำนาช่วยแก้ปัญหาหลังเก็บเกี่ยว ไม่ต้องนำไปขายโรงสีทำให้ถูกกดราคา รวมทั้งเกษตรกรควรหันมาศึกษาการลดต้นทุนการผลิต เปลี่ยนรูปแบบการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์ นำทฤษฎีในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้เดินตามรอยพ่อ กิจกรรมครั้งนี้เป็นการทำบุญและช่วยเหลือคนไทยด้วยกันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

รวมกลุ่มนั่งขายหน้าอาคาร

ที่หน้าอาคารกรุงไทย สาขาลาดบ้านคู่อ. เมืองอุบลราชธานี กลุ่มชาวนาบ้านสะพือ ต.ตระการพิษล อ.ตระการพิษล จ.อุบลราชธานี รวมกลุ่มกันนำข้าวสารหอมมะลิ 105 ทุ่งละ 1 กิโลกรัม มานั่งวางขายในราคา 20 บาท โดยมีประชาชนที่พบเห็นต่างช่วยกันอุดหนุนจำนวนมาก นางสาวมงคลทอง หนึ่งในชาวนาที่นำข้าวเปลือกมาสีเป็นข้าวสารขายเอง กล่าวว่า พวกตนรวมตัวกันนั่งรอเข้ามาขายในตัวเมืองอุบลราชธานี โดยเฉพาะที่หน้าอาคารช่วงต้นเดือนแบบนี้ จะมีผู้คนเข้ามาทำธุรกรรมจำนวนมาก หลายรายให้ความสนใจและอุดหนุนติดไม้ติดมือกลับบ้าน มานั่งขายได้กว่า 1 สัปดาห์แล้ว เฉลี่ยขายได้วันละ 80-100 กิโลกรัม

เปิดห้างตั้งอุดรฯจัดตลาดนัดข้าว

ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี นายรักสกุล สุริโย สหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมหาแหล่งขายตรงข้าวให้ชาวนา โดยมีตัวแทนเกษตรกร พาณิชยจังหวัด เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จากนั้นนายรักสกุลกล่าวว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแนวทางแรกจะขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการโรงสี ให้รับซื้อข้าวจากเกษตรกรที่สูงกว่าปกติ แต่หากยังหาซื้อไม่ได้ อีกแนวทางคือ การจัดตลาดนัดข้าวเปลือก โดยเชิญผู้ประกอบการโรงสีในจังหวัดและใกล้เคียงเข้าร่วม คาดจะมีผลผลิตข้าวเปลือกออกสู่ตลาดประมาณ 942,295 ตัน และจะประชาสัมพันธ์เปิดตลาดขายข้าววันที่ 15 พ.ย. ที่หน้าห้างเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี รวบรวมข้าวจากเกษตรกรมาจำหน่ายโดยตรง ขายในราคา กิโลกรัมละ 10 บาท ภายใน 1 เดือน และจัดตลาดนัดข้าวสารให้เกษตรกรมาขายตรงเดือนละครั้ง

แนะตลาดถาวรอย่าทำฉาบฉวย

ด้านนางนันทนันท์ นันทาบุตร ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี กล่าวว่า รัฐน่าจะช่วยเหลือเรื่องการประชาสัมพันธ์ช่วยหาตลาดถาวรให้ ถ้าจะมาทำแบบวันเดียวคิดว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะชาวนาอีสานจะเก็บข้าวเปลือกไว้เพื่อชะลอการขาย ไม่เหมือนชาวนาภาคกลางจะขายหมด ชาวนาอีสานทำนาพอกิน เหลือก็กินจึงนำออกมาขาย แม้จะให้ราคา กิโลกรัมละ 10 บาท ก็ยังไม่คุ้ม เพราะต้นทุนการผลิตสูง ราคาข้าวเปลือกที่จะทำให้เกษตรกรอยู่ได้ อยู่ที่ กก.ละ 15 บาท หรือตันละ 15,000 บาท การที่ภาครัฐคิดแก้ปัญหาโดยให้ชาวนานำข้าวสารมาขายตรง คิดว่าเป็นการแก้

ปัญหาแบบฉาบฉวย ไม่ยั่งยืนเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าเท่านั้น วิธีการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน ต้องเริ่มจากตัวชาวนาก่อนอย่าปลูกข้าวตามกระแสควรหันกลับมาทำตามวิถีชีวิตดั้งเดิม คิดใหม่ทำใหม่ คือแบ่งปลูกข้าวปกติและปลูกข้าวที่ได้ราคาที่ดีตลาดต้องการ เช่น ข้าวอินทรีย์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ถึงจะได้ผลผลิตน้อย แต่เราสามารถกำหนดราคาตัวเองได้

พิษณุโลกเปิดศาลากลางให้ 1 เดือน

ที่ห้องประชุมจังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานการประชุมสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนายศุภชัยกล่าวว่า ทางจังหวัดเตรียมเปิดตลาดนัดข้าวสาร และตลาดนัดข้าวเปลือก ที่บริเวณหน้าศาลากลางเมือง และด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ให้ชาวนานำผลผลิตทั้งข้าวสาร ข้าวแปรรูป และผลิตภัณฑ์จากข้าวมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเข้าพื้นที่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. ไปจนถึงสิ้นเดือน พ.ย. นี้มีชาวนาแจ้งความประสงค์จะนำข้าวมาขายแล้ว 10 ราย ขอเชิญชวนประชาชนที่ต้องการอุดหนุนซื้อข้าวสารจากชาวนาโดยตรงมาอุดหนุนเลือกซื้อได้

ปมสุพรรณบุรีใจดีให้ขายฟรีๆ

วันเดียวกันที่ปม ปตท. ริมถนนมาลัยแมน สายสุพรรณบุรี-นครปฐม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสุทิน คงทองทิพย์ หรือเสี่ยแจ๊ค เสี่ยเจ้าของปมทำป้ายขนาด 1.2x2.4 เมตรจำนวน 3 แผ่น มาติดที่บริเวณทางเข้าปม และหน้าร้านสะดวกซื้อภายในปม ให้เกษตรกรนำข้าวสารมาวางจำหน่ายฟรี โดยนายสุทินกล่าวว่า ในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ต้องกินข้าวทุกวัน และอดีตก็เป็นลูกชาวนาอยากมีส่วนช่วยเหลือเพิ่มช่องทางให้ชาวนาสุพรรณบุรีอีกทางหนึ่งเกษตรกรตัวแทนกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ชุมชน หรือโรงสีข้าวสหกรณ์ ในเขตพื้นที่สามารถติดต่อเพื่อนำข้าวสารมาวางจำหน่ายได้เลย ฟรีทุกราย รวมถึงกลุ่มเกษตรกรอื่น ก็สามารถมาวางขายได้ ไม่มีกรคิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ชาวนาอ่างทองรอดด้วยความหวัง

ที่ จ.อ่างทอง นายพงษ์อนันต์ ขอฟุ้ง อายุ 31 ปี ที่ทำนาเกือบ 100 ไร่ กล่าวว่า ปลูกข้าวขาวสุพรรณ หลังจากทราบข่าวว่ารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ รู้สึกมีกำลังใจ มีความหวังว่าข้าวขาวทั่วไปจะได้รับการปรับราคาตามมาด้วย ที่ผ่านมายังขายข้าวขาวได้ตันละ 5,000-6,000 บาท ประสบปัญหาขาดทุน ขายข้าวได้เงินมาแทบไม่เหลืออะไร จากต้นทุนการผลิตที่สูง อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องราคาข้าวอย่าให้ตกต่ำมาก ขอเพียงแค่

พออยู่ได้ เพราะครอบครัวประกอบอาชีพทำนามาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจะให้ไปทำอย่างอื่นคงลำบาก

“มีชัย”ให้อำนาจศาลรธน.วินิจฉัยยุบพรรค

ช่วงบ่ายที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ. เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยพรรคการเมือง นายมีชัยกล่าวก่อนเข้าประชุมถึงกรณีความลับหน้าการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยพรรคการเมืองว่า พิจารณาถึงเรื่องการยุบพรรค จะมี 3 กรณี คือ 1. เป็นปฏิปักษ์ ใช้อำนาจหรือรับเงินเพื่อล้มล้างการปกครอง 2. รับเงินจากต่างด้าว 3. การซื้อขายตำแหน่งการวินิจฉัยให้เป็นอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ขั้นตอนการร้องต่อศาล กำหนดให้เป็นอำนาจของอัยการสูงสุดพิจารณาส่งฟ้องภายใน 30 วัน หากเลขกำหนดผู้ร้องสามารถยื่นร้องตรงต่อศาลได้ และให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีอำนาจพิจารณาเบื้องต้นว่าพรรคการเมืองเข้าข่ายกระทำความผิดฐานยุบพรรคการเมืองหรือไม่ โดยไม่กำหนดกรอบเวลาพิจารณา ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ กกต. สอบสวน หากมีหลักฐานเพียงพอก็ให้ยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ชูซื้อขายตำแหน่งเจอโทษประหารชีวิต

นายมีชัยกล่าวอีกว่า สำหรับโทษตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากการยุบพรรค จะมีโทษเฉพาะผู้กระทำความผิดเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารพรรค โดยโทษตัดสิทธิ์ทางการเมืองจะเทียบเท่าตัดสิทธิ์อื่นสูงสุดคือตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต ขณะเดียวกันจะมีโทษทางอาญาที่รุนแรง คือ การประหารชีวิต รองลงมาคือ จำคุกตลอดชีวิต ในฐานะความผิดล้มล้างการปกครองหรือซื้อขายตำแหน่ง เพราะถือเป็นการทำลายระบบ โดยจะมีบัญญัติเรื่องการซื้อขายตำแหน่งรองรับไว้ใน พ.ร.บ. ว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด้วย เพราะมองว่าเป็นเรื่องรุนแรงยิ่งกว่าโรคระบาดอย่างไรก็ตาม กรธ. จะรับฟังความเห็นจากประชาชนและพรรคการเมืองอีกครั้ง ว่าการกำหนดโทษเช่นนี้เหมาะสมหรือไม่ แต่ที่ผ่านมามีการร่างรัฐธรรมนูญทุกคนก็อยากให้กำหนดโทษรุนแรง ซึ่งโทษประหารชีวิตและตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตถือว่ารุนแรงที่สุดสำหรับการทุจริตเหมือนในจีนที่การทุจริตธรรมดา ก็ถึงขั้นประหารชีวิตได้

“วัชร” ชี้ต้องเล่นงาน ขรก. วังเต็นด้วย

นายวัชร เพ็ชรทอง อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ถือว่ามองการเมืองทะเลชุบ์โปร่ง ที่ผ่านมามีการซื้อขายตำแหน่งรัฐมนตรีจริง บางคนจ่าย

ให้หลังบ้าน บางคนจ่ายให้เลขาพรรค จึงสนับสนุนแนวคิดนี้ แต่ในข้อเท็จจริงยังพบว่ามีการซื้อขายตำแหน่งในระบบราชการหลายหน่วยงาน ที่อื้อฉาวที่สุดในอดีต คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จึงขอให้นายมีชัยออกกฎหมายลงโทษการซื้อขายตำแหน่งของฝ่ายข้าราชการประจำด้วยเพราะส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อประเทศชาติและประชาชนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน อย่างไรก็ตามแต่ฝ่ายการเมืองฝ่ายเดียว หากนายมีชัยทำได้จะขอรบอบอนุโมทนาเพราะจะทำให้ข้าราชการไทยมีโอกาสเติบโตอย่างเท่าเทียมกัน

ถกขับเคลื่อนปฏิรูปคืบหน้าตามแผน
ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ท.พงษ์ศักดิ์เวณชิตโพธิ์กุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานว่า คณะกรรมการฯ มีเป้าหมายมุ่งขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในระยะเร่งด่วน ตามขอบเขตและอำนาจของรัฐบาลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมให้สังคม ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้ทรัพยากรได้ทั่วถึงและเป็นธรรม การปฏิรูปขับเคลื่อนด้านความมั่นคงสืบหน้าหลายเรื่อง อาทิ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) รวบรวมข้อมูลเรื่องความมั่นคงและภัยคุกคามและจะทำเอ็มโอยูร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อบริหารจัดการข้อมูลทั้ง 2 ส่วน ให้ทุกส่วนข้าราชการมีข้อมูลเข้าถึงกันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน

“บิกป้อม” ย้ำแก้ปัญหาคาสิโนต้องชัด

พล.อ.หญิง ศิริจันทร์ งามทอง ทีมงานโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคาสิโนพลเรือน ว่า ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาสำนักงานการกบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) แก้ไขข้อบกพร่องกว่า 500 รายการ ที่องค์การกบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) ระบุเหลือข้อบกพร่องที่ต้องแก้อีกไม่มาก และรายงานให้ไอเคโอทราบเป็นระยะๆ ส่วนการออกใบรับรองผู้เดินอากาศใหม่ใน 25 สายการบิน แบ่งเป็น 5 เฟส โดยเฟสแรกเสร็จแล้ว คาดว่าเดือน ก.พ.60 จะเสร็จทุกเฟส และการรายงานต่อสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ (เอฟเพเอ) จะไปแสดงเจตนาว่า ไทยจะเปิดสายการบินไปสหรัฐอเมริกาเหมือนเดิม ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตรกำชับการรายงานให้สหภาพยุโรป (อียู) หรือเอฟเอโอต้องชัดเจนทุกเรื่อง

เม็กซิโกเชิดชูในหลวงเป็นนักพัฒนา

วันเดียวกันที่ทำเนียบรัฐบาล นายไมเม ปรี-

กิลีโอนัวาร์ตซานเชซเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบและหารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ต่อมา พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า เอกอัครราชทูตเม็กซิโกแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการพัฒนาของโลก คนเม็กซิโกเองมีความชื่นชมต่อสิ่งที่พระองค์ได้สร้างไว้และกราบทูลขอต่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยเม็กซิโกมีความสนใจโครงการพระราชดำริ ซึ่งไทยยินดีแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อสานต่อพระปณิธานและส่งเสริมความผาสุกของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ โดยขอให้ใช้ไทยเป็นประตูอาเซียน เช่นเดียวกับเม็กซิโกที่ต้องการให้ใช้เม็กซิโกเป็นประตูสู่ละตินอเมริกา

☆ มีต่อหน้า 15

☆ ต่อจากหน้า 13

‘ฉัตรชัย’ แก้มปัดแล้ว 900 เว็บหมิ่น

อีกเรื่อง พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาการแทน รมว.ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า หลังจากขอความร่วมมือกับทางยูทูป กูเกิล แอปเปิล และไลน์ จากการสำรวจเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหมิ่นสถาบันและไม่มีเหมาะสม โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงพบว่า ระหว่างวันที่ 1-12 ต.ค. มีเว็บไซต์ที่กระทำผิดกว่า 200 ยูอาร์แอล และระหว่างวันที่ 13-31 ต.ค. มีเว็บไซต์ที่กระทำผิดประมาณ 1,200 ยูอาร์แอล โดยรวมทั้ง 2 ช่วง อาศัยคำสั่งหัวหน้า คสช. ปิดไปแล้ว 200 ยูอาร์แอล และที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางศาลอีก 1,150 ยูอาร์แอล เพื่อขอให้ศาลสั่งปิด ขณะนี้ศาลมีคำสั่งปิดแล้ว 700 ยูอาร์แอล รวมปิดไปแล้ว 900 ยูอาร์แอล โดยพบการโพสต์เข้าข่ายหมิ่นสถาบันผ่านทางยูทูปมากที่สุด แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากยูทูปปิดให้ ส่วนการขอความร่วมมือกับเฟซบุ๊กอยู่ระหว่างรอคำตอบจากผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลพื้นที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตั้งศูนย์ไซเบอร์ไล่ล่ามือโพสต์

พล.อ.อ.ประจินกล่าวต่อว่า ต้องขอความร่วมมือประชาชนหากพบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมสามารถแจ้งมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ไม่ควรแชร์ข้อมูลต่อ เพราะคุ้มครองชื่อเสียงทำความผิด หรือขอความร่วมมือสื่อมวลชนเสนอข่าวอย่างระมัดระวัง เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับบริษัทที่เรากำลังขอความร่วมมืออยู่ยืนยันว่าเราไม่ได้เข้าไปล่าเส้นหรือก้าวก่ายบริษัทเหล่านี้ ไม่ได้เป็นการลิดรอนสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน เพราะเข้าใจว่าเว็บไซต์เหล่านี้มีคนเข้าไปใช้บริการจำนวนมากและเมื่อวันที่ พ.ย. ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานไซเบอร์ เพื่อทำหน้าที่ประสานฝ่ายต่างๆดำเนินการกับผู้ที่มีโพสต์ผิดกฎหมาย โดยมี น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดีอี เป็นหัวหน้าศูนย์ โดยตั้งอยู่ที่กระทรวงดีอี

คุมเข้มสื่อผ่านกลั่นกรองถ่ายรูปได้

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ช่วงเย็นวันเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สทน.) นำประกาศแจ้งการถ่ายรูปทำบัตรแสดงตนสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล มาติดที่ห้องผู้สื่อข่าวทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า ตามที่ประกาศแจ้งให้สื่อมวลชนยื่นแบบฟอร์มขอทำบัตรแสดงตนสื่อมวลชนประจำปี 2560 สำนักโฆษกจะทยอยเชิญสื่อมวลชนที่ยื่นหลักฐานเอกสารการขอทำบัตรมายังสำนักโฆษก และผ่านการพิจารณา กลั่นกรองจากสำนักโฆษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาถ่ายรูป ณ ห้องสตูดิโอ ดิจิทัลอาคาร 2 ชั้น 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวออกภายหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ประกาศยกเลิกบัตรแสดงตนสื่อมวลชนทำเนียบรัฐบาล ประจำปี 2559 ที่ปกติจะสิ้นสุดภายในสิ้นปีพร้อมเรียกให้คืนบัตรที่สำนักโฆษก โดยเมื่อวันที่ 1 พ.ย. เป็นวันแรกที่เริ่มมาตรการจัดระเบียบสื่อ “เจ็ญ” เข้าทำเนียบเก็บของกลับบ้าน ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ช่วงเช้าเวลา 07.00 น. นางยุวดี ธีบุญศิริ ผู้สื่อข่าวอาวุโสเดินทางมายังทำเนียบรัฐบาล โดยแลกบัตรกับเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตูเพื่อเข้ามาเก็บของประมาณ 30 นาที จึงเดินทางกลับ ขณะที่ผู้สื่อข่าวสำนักต่างๆที่ไม่มีบัตรสื่อมวลชนทำเนียบฯ และไม่มีบัตรชั่วคราวยังคงแลกบัตรเข้ามาได้ตามปกติ

เผยสถานการณ์น้ำดีกว่าปีที่แล้ว

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำภาคเหนือไม่ค่อยมีปัญหาแล้ว แต่จะมีปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา คือพื้นที่บริเวณคลองโพงแพง แต่ขณะนี้ระดับน้ำได้ลดลงแล้ว อย่างไรก็ตามในการระบายน้ำต้องคำนึงถึงการรักษาระบบนิเวศ โดยได้สั่งการให้กรมชลประทานปรับการระบายน้ำจากท้ายเขื่อนพระรามหกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งสั่งการให้นำเครื่องสูบน้ำแรงเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง คาดว่าสถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ขณะที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้มีฝนตกช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ลำตะคอง ลำมูลบน และลำแะ ควบคู่กับการทำปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มเติม ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น

ด้านนายสัญญาชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำภาพรวมในปีนี้มีปริมาณน้ำดีกว่าปีที่แล้ว อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 34 อ่าง มีปริมาณน้ำดีจำนวน 11 แห่ง มีน้ำพอใช้จำนวน 7 แห่ง และมีปริมาณน้ำน้อยจำนวน 2 แห่ง คืออ่างเก็บน้ำปราณบุรี

และอ่างเก็บน้ำบางกลาง แต่คาดว่าประมาณ 1-2 เดือน ปริมาณน้ำใน 2 พื้นที่ดังกล่าวจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างทั้งขนาดใหญ่และกลางทั้งหมดมีมากกว่าปีที่แล้วจำนวน 8,800 ล้าน ลบ.ม.

“ขณะที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง ลำพระเพลิง มูลบน และลำแะ มีน้ำพอสมควร เนื่องจากปฏิบัติการฝนหลวง อีกทั้งร่องความกดอากาศบางส่วนได้พัดผ่านในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ส่งผลให้สถานการณ์น้ำดีขึ้น คาดว่าดูแลจะมีใช้เพียงพอ ขณะที่น้ำใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยบำรุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีน้ำใช้การถึง 9,700 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือ 53% มากกว่าเมื่อปีที่แล้วในวันเดียวกัน หรือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 มีปริมาณน้ำเพียง 4,247 ล้าน ลบ.ม. สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลองโพงแพง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา คาดว่าวันที่ 3 พฤศจิกายน ระดับน้ำจะต่ำกว่าตลิ่ง กรมชลประทานได้ปรับลดการระบายน้ำจากท้ายเขื่อนพระรามหก ซึ่งได้ระบาย 80 ลบ.ม.ต่อวินาที ให้เหลือ 20 ลบ.ม.ต่อวินาที” นายสัญญาชัยกล่าว

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 850,000
Ad Rate: 900

Section: บันเทิง/-

วันที่: พุธที่ 3 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 4717

Col.Inch: 27.32

Ad Value: 24,588

คอลัมน์: แวดวงทรัพย์สินทางปัญญา

หน้า: 12(บนซ้าย)

PRValue (x3): 73,764

ศิลปิน: ชาว-ดำ

แวดวง ทรัพย์สินทางปัญญา

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯ น้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข้าพระพุทธเจ้า ขอเป็นข้าราชการทุกชาติไป... เกษัตริย์ความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งแวดลอมทั่วโลก... นสพ. บ้านเมือง ประจำวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2559..... ● ข้าแรก... กระทรวงทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางทะเลและชายฝั่ง หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม และร่วมกับ คณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสำรวจทรัพย์สินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดพิธีเปิดการประชุมประจำปี CCOP ครั้งที่ 52 (The 52nd CCOP Annual Session) และนิทรรศการ ในหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญาไทยได้รับพระบารมี” โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานในพิธี ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ..... ● เรื่องดี ๆ... นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่องค์การสุขภาพสัตว์โลก รายงานเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ว่า มีการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (H5N1) ที่ประเทศเวียดนาม พบ 1 จุด โดยจุดที่พบการเกิดโรคคือ เมืองซันบินดง ทางตอนใต้ของเวียดนาม เริ่มมีการระบาดตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย.59 พบการระบาดในสัตว์ปีกที่บ้าน ป่วยจำนวน 500 ตัว ตายจำนวน 300 ตัว และได้มีการฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่พบการติดเชื้อ ใฝ่ระวังโรคโดยรอบทั้งในจุดและนอกจุดเกิดโรค..... ● ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริม

สิทธิสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากในพื้นที่แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าในขณะนี้สหกรณ์การเกษตรต่างๆ เริ่มทยอยเปิดจตุรัสข้าวเปลือกจากเกษตรกร เนื่องจากเป็นช่วงที่ข้าวในฤดูกาลผลิต 2559/60 เริ่มออกผลผลิตและถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ซึ่งทุกสหกรณ์เตรียมแผนรองรับสำหรับการเปิดพื้นที่รวบรวมและเก็บรักษาข้าวเปลือกที่รับซื้อจากสมาชิก โดยตั้งเป้าหมายในการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกเข้าสู่ระบบสหกรณ์ในฤดูกาลนี้ไม่น้อยกว่า 1.326 ล้านตัน..... ● นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมหม่อนไหม เล็งเห็นว่าฤดูฝนช่วงนี้เกิดภาวะน้ำท่วมอย่างหนัก ทำให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรหลายแห่ง แต่สำหรับพื้นที่ปลูกหม่อนนั้น ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม ส่วนในพื้นที่ที่กรมหม่อนไหมได้ไปส่งเสริมสร้างอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตามนโยบายรัฐบาล..... ● นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2559 ณ วัดตม จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 โดยมี นายสมชัย มาเสถียร นายประลอง ดำรงค์ไทย นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้..... ● ท่านจุดพร บุษยพัฒน์ รองปลัดกระทรวงทรัพย์สินทางปัญญา ประธานฝ่ายเทคนิค คณะกรรมการส่งเสริมฯ กรณี วันแม่พิ ขณะนี้เสร็จแล้วกำลังจะยื่นให้ทางคณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับประชาชน และข้าราชการที่มีหน้าที่ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกพื้นที่ป่าอยู่เสมอๆ จะได้แก้ปัญหาว่าใครผิดใครถูก... ขอปรบมือดังๆ ให้ครับท่าน..... ● ปิดท้ายข่าว... นายชุตติเดช กมนนชนนุญต์ ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาครัฐ ขานรับนโยบายท่านอธิบดีกรมป่าไม้ เร่งปลูกป่าทุกพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมทั่วประเทศ ก่อนที่จะหมดฤดูฝน สมแล้วที่เป็นข้าราชการนาดี..... ● แล้วพบกันใหม่พฤษภาคมหน้าครับ... กระพุ่ม...

ประเสริฐ ตระระสาน
Prasert_tarasan@yahoo.com

นายกษานาโพล อัดปลัดเกษตร ไม่รู้เรื่อง'ข้าว'

มอบสหกรณ์ทั่วประเทศ เปิดจุดซื้อ2แสนตัน

“บักตู” สั่งกองทัพบกซื้อข้าวจากชาวนาผ่านระบบสหกรณ์เลี้ยงกำลังพลทั่วประเทศ ด้านกระทรวงเกษตร ♦ อ่านต่อหน้า 16

‘ข้าว’

□ ต่อจากหน้า 3

มอบสหกรณ์ทั่วประเทศเปิดจุดรับซื้อข้าวหอมมะลิจากชาวนา 2 แสนตัน “บักตู” กำชับเตรียมดี-บรรจุถุง จำหน่ายทั่วประเทศ หวังช่วยชาวนากระจายข้าว ด้าน “พานิชย์” รุกแผนสองคืนราคาข้าวจืดเอกชนนำข้าวเป็นของขวัญแจกปีใหม่ เผยสมาคมข้าวถุงพร้อมผลิตจัดส่งให้ทั้งวางขาย ส่วน “ประสิทธิ์” นายกสมาคมชาวนาไทย ร้องรัฐเร่งประกาศราคากลางข้าวเจ้าในปี 1.1 หมื่นบาทต่อตัน ซึ่งหลัง 10 พ.ย. ออกมามากกว่าข้าวหอมมะลิหลายเท่าตัว จากปลัดเกษตรฯ มาจากกรมป่าไม้ไม่รู้เรื่องข้าว พุดสังเดช ยันข้าวเวียดนามคุณภาพต่ำกว่าดีตลาดข้าวไทยไม่ได้ ด้าน รัฐฯ ทุ่มเงินอุดหนุนข้าว 4.19 หมื่นล้านบาท

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในมาตรการให้ความช่วยเหลือชาวนา 2 มาตรการ คือ 1.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2559/60 และ 2.การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวหอมมะลิปีการผลิต 2559/60 นั้น เบื้องต้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยเข้าซื้อข้าว 2 แสนตันใช้กลไกของสหกรณ์ในการรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากชาวนามาทำการสี บรรจุถุงและเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค ขณะนี้ได้เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกแล้ว 2 จุด คือ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ.นครราชสีมา และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด นอกจากนี้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ค.ก.) ได้เตรียมจัด “เทศกาลข้าวไทยร่วมใจช่วยชาวนา” ระหว่าง 5-23 พ.ย. เพื่อเป็นช่องทางในการเร่งระบายผลผลิตข้าวที่ออกสู่ตลาดในปริมาณมากและคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอีกในช่วงหลังวันที่ 10 พ.ย. เป็นต้นไป และยังเปิดช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อข้าวผ่านเว็บไซต์ Ortokor.com อีกด้วย

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ได้มีการประชุมผู้บริหารสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการชะลอการขายข้าวเปลือก 2559/60 ในระบบสหกรณ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยเน้นให้สหกรณ์เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสต็อกข้าวร่วมกับภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพซึ่งจะมีการตรวจติดตามในวันที่ 7 พ.ย. นี้รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการกระจายสินค้าผ่านศูนย์กระจายสินค้าหลัก 24 ศูนย์และศูนย์ย่อยอีกกว่า 120 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยจะขายข้าวถุงราคาต่ำกว่าราคาข้าวถุงในท้องตลาด โดยจะนำร่องตั้งขายบริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรฯ เพื่อจำหน่ายประชาชน

ด้านนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงฯมีแผนช่วยยกระดับการบริโภคข้าวให้เพิ่มขึ้นเพื่อผลักดันราคาข้าวให้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจะผลักดันให้ภาคเอกชนหันมาใช้ข้าวหอมเป็นของขวัญปีใหม่หรือให้ทั้งที่จะจัดกิจกรรมโปรโมชัน ลด แลก แจก แถมให้ใช้ข้าวมาเป็นสินค้าไฮไลต์ เพื่อกระตุ้นการบริโภคข้าวให้เพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวดีขึ้นด้วยซึ่งล่าสุดขณะนี้ สมาคมข้าวถุงพร้อมที่จะผลิตข้าวถุงเพื่อจัดส่งให้ทั้งค้าปลีกทั่วประเทศนำไปเป็นของแถมแล้ว ขณะที่สมาคมประจักษ์วิมาศภัย แจกซื้อข้าวหอมมะลิ 25,000 ตัน เป็นของแถมของขวัญให้ลูกค้า นอกจากนี้ กระทรวงฯ จะรณรงค์ให้นักข่าว ชนิตอื่น ๆ เช่น ข่าวอินทรี ข่าวจีโอ ข่าวลีซันิตต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นของขวัญปีใหม่ด้วย

นายณัฐพล รังสิตพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม ได้ให้นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม ประสานกับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศประมาณ 70,000 แห่ง ช่วยเหลือด้วยการรับซื้อข้าวใหม่จากชาวนาเพื่อช่วยดูดซับข้าวในระบบโดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 4,600 โรงงาน เพราะตามปกติจะมีการซื้อข้าวเพื่อใช้ประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงหรือจำหน่ายแก่พนักงานในโรงงาน

อยู่แล้ว ขณะที่นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้พิจารณาเห็นชอบตามมติ ครม.ให้ธนาคารอำนวยการสินเชื่อในโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 59/60 กำหนดวงเงินสินเชื่อต่อตันข้าวเปลือก 90% ของราคาตลาด หรือ ข้าวหอมมะลิตันละ 9,500 บาท จะต้องกำหนดกระบวนการใช้สินเชื่อโดยธนาคารมีความพร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรแต่ยังต้องรอให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวและตากข้าวให้แห้ง คาดว่าจะเริ่มในช่วงปลายเดือน พ.ย.นี้ เมื่อเกษตรกรนำข้าวเปลือกหอมมะลิเข้าในบัญชีธ.ก.ส.จะจ่ายเงินให้ภายใน 5 วัน ส่วนกรณีที่เกษตรกรไม่มีบัญชีสามารถนำข้าวมาไว้ในบัญชีของสหกรณ์ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถรองรับข้าวได้ถึง 2 ล้านตัน คาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากกว่า 500,000 ตัน

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย เปิดเผยถึงกรณีรัฐบาลเร่งแทรกแซงราคาข้าวหอมมะลิโดยใช้มาตรการจำนำยุ่งยาก ต้นละ 1.3 หมื่นบาทว่า เป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลไม่มุ่งดูความเดือดร้อนของชาวนาแต่ควรทำก่อนหน้านี้อันที่ มีการประเมินล่วงหน้าแล้วว่าฤดูกาลนี้ข้าวจะออกมามาก รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการคาดการณ์ราคาไว้แล้วด้วยแต่กลับปล่อยให้ราคาข้าวหอมมะลิตกต่ำอย่างหนักซึ่งเรื่องมาตรการพยุงราคาที่มีความล่าช้า น่าจะมาจาก หน่วยงานรัฐอาจไม่ประสานกัน ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ยังมาพูดข้าวเวียดนาม ข้าวอินเดีย มีปริมาณออกมามาก ทำราคาตลาดโลกต่ำ เป็นการพูดสังเดชแบบคนไม่รู้เรื่องข้าวเพราะข้าวหอมมะลิไทยและข้าวเจ้า มีคุณภาพดีกว่ามาก เมล็ดมีความสมบูรณ์แบบมีตลาดรองรับและประเทศอื่นไม่มีข้าวหอมมะลิ

“ปลัดเกษตรฯ มาจากกรมป่าไม้ พุดสังเดช เอาใจผู้ใหญ่ อธิบดีกรมต่าง ๆ ก็ไม่เคยพูดอะไรไม่เคยตัดสินใจศึกษาปัญหาข้าวให้

ชัดเจนขึ้นมาเปลี่ยนอธิบดีใหม่มาพูดก็เรื่องเดิม ๆ มาเรียกประชุมในโรงแรมนั่งกินข้าว กาแฟสุขภาพพอเลิกประชุมที่บ้านใครบ้านมัน ขอให้ไปประชุมกับชาวนา ค้างคืนกัน ลงทำนากันที่กลางแปลงขนาดนั้นจะได้ประเมิณผลกันชัด ๆ ไม่ใช่เอาแต่ให้ข้าราชการไปตั้งกลุ่มเสนอเป็นผลงานสามารถฟาร์มเมอร์บ้าง ลดต้นทุนการผลิตบ้าง แต่ถามว่าเคยไปลงพื้นที่จริงหรือไม่" นายประสิทธิ์กล่าวและว่า ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. ข้าวใหม่มาออกมามากทั่วประเทศและคนที่ไม่มีผู้จ้างทำอย่างไรชาวนาเดือดร้อน ต้องรวมตัวเข้ามาเสนอให้แก้ไขราคาประกาศราคากลาง กำหนดความชื้น 15% ข้าวแห้ง ได้ราคา 1.1 หมื่นบาทยังอยู่ได้ เพราะถูกตัดความชื้นอีก ได้รับ 8-9 พันบาทต่อตันยังดี ส่วนไม่มีผู้จ้างชดเชยอย่างไร

วันเดียวกันที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิงศิริจันทร์ รงทอง ที่งานโฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสีข้าวแต่ละจังหวัดในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำเพื่อดำเนินภารกิจ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ลงพื้นที่รับทราบปัญหาของชาวนาว่าเจออุปสรรคใดบ้าง เพื่อนำเสนอรัฐบาลแก้ปัญหา 2.ตรวจสอบกลไกการซื้อขายข้าวของโรงสีว่าเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่รวมทั้งขอความร่วมมือโรงสีให้ช่วยรับซื้อข้าว และขายข้าวจากชาวนาในราคาตามกลไกตลาดและ 3.หน่วยทหารในกองทัพก็จะช่วยรับซื้อข้าวจากชาวนาผ่านระบบสหกรณ์การเกษตรในราคาที่ชาวนาขายอยู่แล้ว เพื่อนำไปเลี้ยงกำลังพลที่มีอยู่ทั่วประเทศประมาณ 1 แสนนาย ส่วนปริมาณรับซื้อนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณในแต่ละพื้นที่และความต้องการขายของชาวนาด้วยว่ามีมากน้อยเพียงใดทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทหารจะรับซื้อข้าวไว้ทั้งหมด

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า ได้มอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้การช่วยเหลือเป็นการเฉพาะหน้า เช่น จัดการสีข้าวให้เกษตรกรฟรี ช่วยเหลือในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายรวมถึงให้ความรู้ในเรื่องการตลาดขณะที่ยังอยู่ในวัยเยาว์หรือกับภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจจำหน่ายข้าวเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในการผลิตและจัดจำหน่ายอย่างครบวงจรโดยเฉพาะในเรื่องของการทำการตลาดซึ่งถือเป็นจุดอ่อนของเกษตรกรไทยโดยจะให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศเป็นต้นแบบในการปลูกข้าว จำหน่ายข้าวและสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์อ่าวชีวะ เมื่อประสบความสำเร็จจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรต่อไป

นายสุทธิ สุโกศล โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รวบรวมงาน ได้สั่งให้หน่วยงานในสังกัด ประสานสถานประกอบการ เพื่อขอความร่วมมือให้ชาวนาได้เข้าไปขายข้าวเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวนาโดยตรง โดยผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีจำนวนไม่น้อยอยู่ในภาคการเกษตร โดยกลุ่มนี้กระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคม มีนโยบายพัฒนาอาชีพฝึกทักษะอาชีพ เพิ่มพูนความรู้ช่องทางสร้างรายได้ให้เป็นพิเศษ สามารถรวมกลุ่มมาขอรับความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากกรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น

ทางด้าน นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเรื่อง แนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนา ว่าขอให้พวจ. และนายอำเภอได้ใช้ศาสตร์และศิลป์ของการบริหารจัดการดำเนินการดังนี้ 1.มาตรการเร่งด่วนใช้ภาครัฐและเอกชนจัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด โดยเชิญผู้แทนชาวนา ผู้แทนสมาคมโรงสี หอการค้าจังหวัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดและผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เข้า

ร่วมหรือมาตรการและแนวทางแก้ไขราคาข้าวตกต่ำหรือช่วยเหลือชาวนาเบื้องต้นก่อนมอบหมายคณะทำงานสอดส่อง ตรวจสอบการรับซื้อข้าวของผู้ประกอบการโรงสีไม่ให้เกษตรกรถูกเอาเปรียบ ทั้งนี้ขอให้คณะทำงานลงไปทำความเข้าใจนอกจากนี้ให้จังหวัดแจ้งอำเภอเปิดเวทีศูนย์ดำรงธรรมเพื่อเป็นช่องทางให้ชาวนาร้องเรียนและให้รวบรวมข้อร้องเรียนเสนอหน่วยงานในระดับนโยบายไม่ต้องให้ชาวนาไปเคลื่อนไหวโดยใช้มวลชนมาเดินขบวนกดดันหน่วยงานรัฐซึ่งเป็นการกระทำที่สร้างความเดือดร้อนแก่สาธารณชนและผิดกฎหมาย

2.มาตรการระยะต่อไปให้แนะนำชาวนาโดยจัดชุดปฏิบัติการตำบลลงพื้นที่ชี้แจงดังนี้ แนะนำเกี่ยวกับการลดความชื้นบรรณรักษ์ทำความเข้าใจให้หันมาทำการเกษตรแบบประณีตโดยใช้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์นอกจากนี้ให้ช่วยเหลือชาวนาขายผลผลิตโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เช่น บรรณรักษ์ให้ชาวนาที่มีศักยภาพขายข้าวเองโดยอาจให้พวจ. นายอำเภอ สำนักงานการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ภาคเอกชน เป็นแกนกลางในการจัดสถานที่หรือรวมตัวขายข้าวให้ผู้บริโภคโดยตรง และ 3.ขอให้จังหวัดบรรณรักษ์น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นวิถีการดำเนินชีวิตของชาวนา

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สำหรับมาตรการดูแลราคาข้าว ทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 59/60 ของ ธ.ก.ส. และเงินช่วยเหลือเกษตรกรสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ให้มีค่าใช้จ่ายในการตากข้าวเปลือก และค่าแรงงานในการเตรียมข้าวเปลือก ที่ให้ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกอีกตันละ 1,500 บาท ซึ่งเป็นมาตรการที่ได้ผ่านการอนุมัติจาก ครม.แล้ว โดยมีกรอบเงินกว่า 23,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินสนับสนุนช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ที่มีกรอบเงินอีก 18,900 ล้านบาท จะทำให้ภาพรวมของมาตรการนี้มีวงเงินรวมกว่า 41,900 ล้านบาท.

เรียงหน้าอ้อมชานา รุมซื้อแจก-ช่วยขาย

กองทัพเลี้ยงกำลังพล 1 แสน เสี่ยคลองถมให้ขายฟรี 89 จุด เกษตรฯ สั่งรับซื้อทั่วประเทศ

น้ำใจไทยแห่ช่วยชานา “คสช.” เผยทหารพร้อมซื้อข้าวชานา เลี้ยงกำลังพล 1 แสนนาย พร้อมเดินหน้าสอปรม “นักการเมือง-โรงสี” รุมหัวกดราคาข้าว ด้าน “พณ.” ลุยตลาดต่างประเทศช่วยขายข้าว พร้อมชวนคนไทยซื้อข้าวมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ชงคลังลดหย่อนภาษีสูงใจ ส่วน “ก.อุตสาหกรรม” ประสานโรงงาน 7 หมื่นแห่งทั่วประเทศช่วยซื้อข้าว ขณะที่ “ก.เกษตรฯ” เร่งเปิดจุดรับซื้อข้าวทั่วประเทศ

● อ่านต่อหน้า 2

เรียงหน้า

(ต่อจากหน้า 1)

ด้าน “เสี่ยตลาดคลองถม 2” ใจป่า เปิดตลาด 89 แห่ง ให้ชานาขายข้าวฟรี ส่วน “สมาคมชานา” ปลื้มขอบคุณ “บิ๊กตู” ดันราคาข้าว 13,000 บาทต่อตัน ชมเป็นแนวทางดูแลเกษตรกรเหมาะสม ขณะที่ “มาร์ค” แฉรัฐใช้ประกันราคาข้าว เชื่อช่วยชานาเสียรายได้เหมาะสม ด้าน “มีชัย” เผยสร้างแก๊สค่าปรารถจ่างรชน. ให้รัฐบาลแล้ว แจกกฎหมายลูกข่ายแรง หวังจัดนักการเมืองโกง ย้ำล้มล้างการปกครองซื้อข้าวตาแหน่งโทษหนักถึงประหารชีวิต

สมาคมชานาขอบคุณ “บิ๊กตู”

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. คณะกรรมการสมาคมชานาและเกษตรกรไทย มีการประชุมเพื่อรับทราบมาตรการช่วยเหลือชานาตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และแนวทางการดำเนินงานของสมาคมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยนายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชานาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้สมาชิกสมาคมประมาณ 10-20 คน จะขอเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอขอบคุณที่ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติที่ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนมาตรการการชานาข้าวเปลือกเพื่อเก็บในยุ้งฉาง (จำนำยุ้งฉาง) โดยใช้ราคากลางของข้าวหอมมะลิ

เป็นต้นละ 11,000 บาท ทำให้อาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (อ.ก.ส.) รับจำนำในราคาต้นละ 9,500 บาท จากเดิมจะรับจำนำในราคาต้นละ 8,730 บาท ขณะเดียวกันจะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบและเห็นถึงปัญหาที่ชานายังเผชิญอยู่ เช่น ปัญหาข้าวขาวในพื้นที่ภาคกลางปลูกกันมากและมีต้นทุนสูง การเชื่อมโยงนโยบายจากข้าราชการส่วนกลางสื่อไม่ถึงชานาจะแก้ได้อย่างไร ทั้งนโยบายปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกโครงการไร่ละ 1,000 บาท เป็นต้น ในส่วนสมาคมฯ ยืนยันไม่ยุ่งการเมือง ไม่ว่าฝ่ายไหนทั้งสิ้น

รับได้จำนำยุ้งฉางต้นละ 13,000 บ.

นายสุเทพ กล่าวว่า เห็นด้วยกับมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งปรับเพิ่มเงินอุดหนุนมาตรการจำนำยุ้งฉางเป็นต้นละ 13,000 บาท รวมค่าเก็บเกี่ยวปรับปรุงคุณภาพข้าวและค่าจัดเก็บ เนื่องจากจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และทำให้เห็นว่ารัฐบาลมีแนวทางในการดูแลเกษตรกรอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้องการให้รัฐบาลเข้ามาดูแลในส่วนเกษตรกรที่ไม่มียุ้งฉาง เพราะจะไม่ได้เงินดังกล่าว เดิมเม็ดเต็มหน่วย จึงต้องการให้สหกรณ์ที่มีอยู่ 8,000 แห่งทั่วประเทศ เข้ามาช่วยเป็นผู้ประสานงานในการให้เกษตรกรกลุ่มนี้มียุ้งฉางเก็บข้าวเพิ่มขึ้น เราเรียกร้องรัฐบาลให้หน่อยที่สุด หากกลไกตลาดไม่ได้ ไม่เรียกร้อง

ให้ช่วยเรื่องราคา แต่สิ่งที่เกษตรกรควรทำและได้รับการสนับสนุน คือ การรวมกลุ่มกันของเกษตรกรอย่างเข้มแข็ง สมาคมฯ จะดูแลให้เกษตรกรมีการปรับปรุงแนวคิดการปลูกข้าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมการรวมกลุ่มกันในการผลิตข้าว การขายตรงให้ถึงมือผู้บริโภคและสร้างแบรนด์ ส่วนกรณีที่กรมส่งเสริมการเกษตรต้องการให้ชานาหันมาปลูกข้าวโพดทดแทนข้าวในช่วงที่ราคาตกต่ำนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่ยังกังวลว่าราคาข้าวโพดที่บริษัทเอกชนรับรองว่าจะมีการรับซื้อที่ไม่ต่ำกว่า 8 บาทต่อกิโลกรัมมัน จะมีความเสี่ยงไปตลอดหรือไม่ เพราะหากมีการปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดแทนและราคาตกต่ำจะเกิดปัญหาหากขึ้นได้ หากจะให้ปรับเปลี่ยนปลูกที่อื่น ต้องให้ความมั่นใจว่าเมื่อปรับพื้นที่ปลูกแล้วต้องดีกว่าเท่า

สมาคมโรงสีปิดกั้นราคาซื้อข้าว

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ สมาคมโรงสีและตัวแทนโรงสีทั่วประเทศ จะจัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงสถานการณ์ข้าวและปัญหาเรื่องข้าวโรงสีร่วมกับฝ่ายการเมืองที่สมาคมโรงสีข้าวไทย ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ ทั้งนี้ เบื้องต้นขอปฏิเสธและยืนยันโรงสีไม่ได้ปิดกั้นการรับซื้อหรือร่วมมือกับใคร เพื่อหวังผลราคาข้าวตกต่ำ ซึ่งรับซื้อตามกลไกตลาดและกำหนดการรับซื้อให้สอดคล้องกับการกำหนดราคาซื้อข้าวสารจากผู้ส่งออก ที่มีการแจ้งมายังโรงสีว่าราคาแต่ละวันจะเป็นเท่าไร รวมถึงราคาล่วงหน้า

ทบ.พร้อมซื้อข้าวจากชานา

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ ททอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ที่ตรวจสอบโรงสีข้าวแต่ละจังหวัดในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำนั้น ขณะนี้กำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในแต่ละพื้นที่ได้ดำเนินการใน 3 เรื่องได้แก่ 1.ลงพื้นที่รับทราบปัญหาของชานาว่าเจออุปสรรคใดบ้างเพื่อนำเสนอรัฐบาลแก้ปัญหา 2.ทหารและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะลงไปตรวจลอบกลไกการซื้อข้าว

ขอโรงสีว่าเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ทั้งจะขอความร่วมมือโรงสีให้ช่วยรับซื้อข้าวจากชาวนาในราคาตามกลไกตลาดและ 3.หน่วยทหารในกองทัพจะช่วยรับซื้อข้าวจากชาวนาผ่านระบบสหกรณ์การเกษตรในราคาที่ชาวนาขายอยู่แล้วเพื่อนำไปเลี้ยงกำลังพลที่มีอยู่ทั่วประเทศประมาณ 1 แสนนายส่วนปริมาณรับซื้อนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณในแต่ละพื้นที่และความต้องการขายของชาวนาด้วยว่ามีมากน้อยเพียงใดทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าโรงสีรับซื้อข้าวไว้ทั้งหมดเกษตรกรยังสามารถนำข้าวของตัวเองไปขายที่ไหนก็ได้แล้วแต่ความต้องการ

เปิดตลาด 89 แห่งให้ชาวนาขายข้าวฟรี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก นายวุฒิชัย เจริญศรี หรือเสี่ยต้อม เจ้าของสุวรรณภูมิเวสต์ และตลาดนัดคลองถม 2 ที่เปิดบริการอยู่ในภาคกลางและภาคอีสานรวม 89 ตลาด ประกาศช่วยเหลือชาวนา ที่ประสงค์จะนำข้าวไปวางขายในตลาดคลองถม 2 ทุกแห่งที่นายวุฒิชัย เป็นผู้บริหาร ให้นำข้าวสารหรือข้าวเปลือกไปวางขายที่ตลาดใดตลาดหนึ่ง ใน 89 ตลาดฟรีไม่เสียค่าเช่าใดๆ ทั้งสิ้น โดยชาวนาที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้โทรศัพท์ 08-1972-0989, 08-5203-0544, 08-1962-3389

พล.เร้งจัดตลาดขายข้าว

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า มาตรการในการดูแลราคาข้าวหอมมะลิ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. จะช่วยให้ราคาข้าวหอมมะลิในตลาดปรับตัวดีขึ้น โดยขณะนี้ราคาข้าวหอมมะลิพันธุ์ กข 15 ที่ความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ตันละ 9,700-12,000 บาท แต่หากชาวนาสนใจร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขาย และขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ก็จะสามารถขายและได้เงินกว่า 14,000 บาท ขณะเดียวกัน ยังได้เตรียมมาตรการในการดูแลราคาข้าวขาวที่กำลังจะออกมด้วย ทั้งนี้ ยังมีแผนด้านการตลาดเพื่อหาช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตข้าวให้กับเกษตรกร โดยได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ ส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิครบวงจร นอกจากนี้ จะเร่งทำตลาดในต่างประเทศ เพื่อระบายข้าวทั้งแบบรัฐต่อรัฐ และเอกชนต่อเอกชน โดยมีแผนโรดโชว์ ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปีนี้ จนถึงไตรมาส 2 ปีหน้า รวม 20 คณะ เพื่อเดินทางไปเจรจาขายข้าวทั้งในจีน อิหร่าน อิรัก และแอฟริกา ทั้งนี้ยกยกเชิญชวนให้ปีใหม่ที่หน่วยงานและประชาชนซื้อข้าวมอบเป็นของขวัญระหว่งกัน และกำลังหารือกระทรวงการคลังออกมาตรการพิเศษลดหย่อนด้านภาษีให้กับผู้ซื้อเพื่อจูงใจการซื้อข้าวเพิ่ม โดยกำลังรอความชัดเจนจากกระทรวงการคลัง

ก.เกษตรฯ เปิดจุดรับซื้อข้าว

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในมาตรการให้ความช่วยเหลือชาวนา 2 มาตรการ คือ 1.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 และ 2.การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2559/60 นั้น เบื้องต้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยใช้กลไกของสหกรณ์ในการรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากชาวนาทำการสี บรรจุถุง และเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคให้ได้เลือกซื้อข้าวพันธุ์ดี มีคุณภาพจากชาวนาโดยตรง ซึ่งขณะนี้ได้เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกแล้ว 2 จุด คือ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ.นครราชสีมา และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด นอกจากนี้ยังมีการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้เตรียมจัด "เทศกาลข้าวไทยร่วมใจช่วยชาวนา" เพื่อเป็นช่องทางในการเร่งระบายผลผลิตข้าวที่ออกสู่ตลาดในปริมาณมาก และคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอีกในช่วงหลังวันที่ 10 พฤศจิกายนเป็นต้นไป และยังเปิดช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อข้าวผ่านเว็บไซต์ Ortorkor.com อีกด้วย

อุตุฯ ประสานโรงงานช่วยซื้อข้าว

นายฉัตรพล รังสิตพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า รว.อุตสาหกรรมได้มอบให้อุตสาหกรรมจังหวัดเร่งประสานโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ 70,000 แห่ง โดยเน้นไปที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กำกับดูแลที่มีอยู่ประมาณ 4,600 แห่ง เพื่อขอความร่วมมือในการรับซื้อข้าวทั้งที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตและการใช้บริโภคในโรงงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อลดสต็อกข้าวในช่วงนี้ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ทั้งนี้แนวทางดำเนินงานจะมอบให้อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการจับคู่ให้โรงงานอุตสาหกรรม กับโรงสีชุมชนหรือโรงสีสหกรณ์การเกษตร โดยที่มาจากโรงสีสหกรณ์การเกษตร จำนวน 45 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (โอปออย) ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้การรับซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนาซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงโดยไม่ใช้การบังคับ นอกจากนี้ทางกระทรวงฯ จะเร่งเร่งให้ข้าราชการกระทรวงบริโภคข้าวจากชาวนาโดยตรงอีกด้วย เราประสานทุกโรงงานแต่เน้นที่ 4,600 โรงงานเพราะ กนอ.ดูแลและขอความร่วมมือได้เร็ว โดยโรงงานเหล่านี้จะกระจายใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ ลำพูน พิจิตร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ราชบุรี ระยอง ปราจีนบุรี โดยกลุ่มชาวนาที่โรงงานจะเข้าไปซื้อข้าว นั้น จะมาจากโรงสีสหกรณ์การเกษตร จำนวน 45

แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการโอปออยเพื่อให้การรับซื้อข้าวตรงจุด และประโยชน์ถึงสหกรณ์อย่างแท้จริง

“มาร์ค” เน้นรัฐประกันราคาข้าว

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ที่รัฐบาลออกนโยบายสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ไร่ละ 13,000 บาทนั้น เรื่องข้าวเป็นเรื่องปัญหาจำเป็นเร่งด่วนเพราะขณะนี้ราคาข้าวตกต่ำมากประชาชนที่เป็นชาวนาและเกษตรกรอื่นๆ ต่างก็เดือดร้อนจากภัยแล้งมากกว่า 2 ปี ซึ่งตนเห็นว่านโยบายประกันรายได้จะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุด เพราะจะทำให้เกษตรกรชาวนามีรายได้เหมาะสมกับต้นทุนของเขา โดยที่รัฐบาลไม่ต้องบริหารจัดการในเรื่องของการซื้อขายจับเก็บข้าวอีกต่อไป ถ้าเลือกได้ก็อยากให้รัฐบาลนำเรื่องประกันรายได้ไปใช้ แต่เมื่อรัฐบาลมีการจ่ายเงินบางส่วนเพื่อชดเชยเงินเชื่อจำนำเพื่อชะลอการขายข้าวด้วย ตนอยากให้มีมาตรการวางเพราะมีบทเรียนราคาแพงในอดีตให้เห็นแล้ว ซึ่งเราต้องดูว่ารูปแบบใดที่เหมาะสมที่จะไม่กระทบกลไกตลาด ทั้งนี้ตนไม่อยากจะมองในส่วนตัวเลข 13,000 บาทเป็นตัวเลขที่ประชาชนพอใจ ทุกอย่างต้องอยู่บนเหตุผลอิงกับต้นทุน และต้องทำให้ตัวตลาดไม่มีปัญหามากเกินไป และที่สำคัญคือต้องดูกำลังของรัฐบาลด้วย ส่วนที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยื่นหนังสือให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น ตามขั้นตอนตามกฎหมายแล้วนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ และผู้เกี่ยวข้องที่เจอคำสั่งทางปกครองแบบนี้สามารถใช้สิทธิ์ทางศาลได้ เพราะหากเห็นว่าคำสั่งไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ และตนเชื่อว่าศาลจะให้ความเป็นธรรม ซึ่งก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย แต่อย่าให้เป็นเรื่องของการเมือง

สงกรานต์แก้ไขค่าปรารถแล้ว

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า ตนได้ส่งค่าปรารถร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขไปยังรัฐบาลแล้วเมื่อช่วงเช้าวันที่ 2 พ.ย. หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ส่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุให้ กรธ.เป็นผู้แก้ไขค่าปรารถร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งนี้ร่างแก้ไขค่าปรารถนั้น กรธ.ไม่สามารถเปิดเผยได้ ต้องให้เป็นดุลยพินิจของรัฐบาลที่จะเปิดเผย ส่วนเนื้อหาที่แก้ไขนั้นมี 2 จุด คือ พระปรมาภิไธย และลำดับพระญาติในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทั้งนี้ตนเชื่อว่าระยะเวลาในขั้นตอนประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 คือรัฐบาลมีระยะเวลาดำเนินการถึง 9 พ.ย. จากนั้นต้องนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

แจ้งใช้ยาแรงกดดันนักการเมือง

นายมีชัย กล่าวถึงความตึงเครียดในการจัดทำร่าง

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองอยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องการยุบพรรคการเมือง โดยมี 3 กรณี คือ 1.เป็นปฏิปักษ์ ใช้อำนาจ หรือรับเงิน ล้มล้างการปกครอง 2.รับเงินจากต่างดาว และ 3.รับเงินเพื่อชื้อขายตำแหน่ง โดยจะมีการกำหนดเพดานการรับบริจาคไว้ และการวินิจฉัยให้เป็นอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งขั้นตอนการร้องต่อศาลนั้น กำหนดให้เป็นอำนาจของอัยการสูงสุด (อสส.) พิจารณาส่งฟ้องภายใน 30 วัน หากเลยกำหนดผู้ร้องสามารถยื่นร้องตรงต่อศาลได้ นอกจากนี้ ยังให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีอำนาจพิจารณาเบื้องต้นว่าพรรคการเมืองเข้าข่ายกระทำความผิดฐานยุบพรรคการเมืองหรือไม่ โดยไม่กำหนดกรอบเวลาพิจารณาให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ กกต.ในการสอบสวนทวนความ หากสรุปแล้วว่าผิดมีหลักฐานเพียงพอให้ยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญต่อไป สำหรับพรรคการเมืองที่ถูกกล่าวหาต้องไปชี้แจงแก้ความในชั้นศาล

☐ ชื้อขายตำแหน่งโทษประหาร

นายมีชัย กล่าวต่อว่า สำหรับโทษตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากการยุบพรรค จะมีโทษเฉพาะผู้กระทำความผิดเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารพรรค โดยโทษของการตัดสิทธิ์ทางการเมืองจะเทียบเท่ากับคดีทุจริตอื่นๆ ซึ่งโทษสูงสุดคือตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต ขณะเดียวกัน ก็จะมีโทษทางอาญาที่รุนแรงสุดคือ การประหารชีวิต หรืออาจรองลงมาคือ จำคุกตลอดชีวิตในฐานความผิดล้มล้างการปกครอง ชื้อขายตำแหน่ง เพราะถือว่าเป็นการทำลายระบบ ทั้งนี้ จะมีการบัญญัติ

เรื่องการจัดการชื้อขายตำแหน่งรองรับไว้ใน พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วย เพราะมองว่าการชื้อขายตำแหน่งเป็นเรื่องรุนแรงยิ่งกว่าโรครระบาด อย่างไรก็ตาม กรธ.ยังจะมีการรับฟังความเห็นจากประชาชนและพรรคการเมืองอีกครั้งว่า การกำหนดโทษเช่นนี้เหมาะสมหรือไม่ แต่ที่ผ่านมามีการร่างรัฐธรรมนูญ ทุกคนก็อยากให้เกิดโทษรุนแรง ซึ่งโทษประหารชีวิตและตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตก็ถือว่ารุนแรงที่สุดสำหรับการทุจริตแล้ว เหมือนในประเทศจีนที่มีการทุจริตธรรมดา ก็ถึงขั้นประหารชีวิตได้

กรมการค้าข้าวเผยผลผลิต 'พ.ย.-ธ.ค.'ทะลัก 20 ล้านตัน

หวั่นราคาข้าวเปลือกเจ้า'ดิ่ง'

โรงสียันตามกลไกตลาด
ขณะสมาคมชาวนาขอให้
ช่วยเหลือข้าวหอมจังหวัด

ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาขยับรับมาตรการ
รัฐบาล จับตาราคาข้าวเปลือกเจ้าร่วงหนัก
รับผลผลิตทะลักช่วง 2 เดือนสุดท้าย กรมการค้าข้าว
คาด 20 ล้านตันออกสู่ตลาด ระบุผลผลิต
เกินเป้าหมาย 28 ล้านตัน เตรียมถกลดพื้นที่เพาะปลูก
ขณะสมาคมชาวนาเตรียมเรียกร้องช่วยเหลือ
ข้าวหอมจังหวัด

ราคาข้าวหอมมะลิเริ่มขยับ หลังคณะรัฐมนตรี
(ครม.) เห็นชอบมาตรการจํานํายังคงข้าวหอมมะลิ
โดยชาวนาจะได้รับเงินรวมตันละ 13,000
บาท ในขณะที่ข้าวเปลือกเจ้าหรือข้าวขาวราคา
ร่วง จากผลผลิตที่คาดว่าจะทะลักออกมามาก
ในช่วง 2 เดือนนี้

ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิล่าสุดปรับตัวสูงขึ้น
โดยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ (2558/59) (ความชื้น
15%) ตันละ 9,000 บาท ณ วันที่ 2 พ.ย. ซึ่ง
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อต้นสัปดาห์ (31 ต.ค.)
ที่ตันละ 8,800 บาท ซึ่งสะท้อนว่า ตลาดตอบรับ
มาตรการของรัฐบาล

แต่ราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% ความชื้น 15%
ราคาปรับตัวลดลงเฉลี่ยตันละ 200 บาท โดยราคา
ณ วันที่ 2 พ.ย. ที่จังหวัดนนทบุรี ตันละ 7,400 บาท
ลดลงจากต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา (31 ต.ค.) ซึ่งอยู่ที่
ตันละ 7,600-7,700 บาท ส่วนราคาที่จ.สุพรรณบุรี
ตันละ 7,200-7,500 บาท ลดลงจากตันละ
7,400-7,700 บาท

อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

หวั่น

ทั้งนี้ ข้าวเปลือกเจ้าจะเริ่มออกสู่ตลาด
ในช่วง พ.ย.-ธ.ค.นี้ ซึ่งมีแนวโน้มว่าราคา
จะร่วงลงไปอีก เนื่องจากผลผลิตออกสู่
ตลาดในปริมาณมาก

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดี
กรมการค้าข้าว กล่าวว่าปัญหาการราคาข้าว
ตกต่ำเกิดจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาด
ในเดือนพ.ย.-ธ.ค.ที่มีจำนวนสูงมากกว่า
20 ล้านตัน ข้าวเปลือก แบ่งเป็นออกมา
ช่วงเดือนพ.ย.ประมาณ 14 ล้านตันข้าว
เปลือก และเดือนธ.ค.ประมาณ 6 ล้านตัน
ข้าวเปลือก

"โรงสีและกลุ่มนายทุนไม่รับซื้อข้าว
ทำให้ราคาข้าวตกต่ำเป็นประวัติการณ์"

นายอนันต์ กล่าวว่าจากผลผลิต
ที่ออกมามากทำให้ ทั้งปีนี้ผลผลิต
ข้าวทะลุ 28 ล้านตัน เกินกว่าแผนที่
กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ปลูก
คือ 25.1 ล้านตัน และเกินกว่าเป้าหมาย
ที่กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะมีผลผลิต
ทั้งปีที่ประมาณ 27.7 ล้านตันข้าวเปลือก
ซึ่งทั้งหมดเกิดจากผลผลิตต่อไร่ของ
ชาวนาดีขึ้น

นายอนันต์ กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรฯ ได้ทำงานร่วมกัน
เพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ราคาข้าว
โดยปีนี้ภาครัฐเตรียมรับมือผลผลิตราคา
ตกต่ำ โดยการลดพื้นที่การเพาะปลูกให้
ปลูกนาปี 54.8 ล้านไร่ และนาปรัง 7 ล้านไร่
แต่ผลผลิตและฤดูกาลไม่สามารถควบคุม
ได้ ส่งผลให้ผลผลิตออกกระจุกตัวใน
เดือนพ.ย.-ธ.ค.จึงทำให้ผู้ซื้อฉวยโอกาส
เอาเปรียบชาวนา

กรมส่งเสริมการเกษตร และ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) หรือ
จิสต้า เพื่อลงสำรวจพื้นที่ชาวนาทุก 15
วันเพื่อปรับแผนการเพาะปลูกให้ทันกับ
สถานการณ์ นำเสนอ กระทรวงเพื่อเตรียม
รับมือหากมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ผลผลิตข้าวของชาวนา

พาณิชย์หวังราคาข้าวขยับตาม

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ยังได้
เตรียมมาตรการดูแลราคาข้าวขาวที่ผลผลิต
ออกมาใหม่ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้สำหรับ

ราคาข้าวเปลือก ปี 2558/59 (ความชื้น15%)



1 พ.ย. ครม.อนุมัติมาตรการช่วยเหลือ
โดยเกษตรกรได้เงิน 13,000 บาท/ตันตามมติบ.พ.

หน่วย : บาท/ตัน

ที่มา : สมาคมโรงสีข้าวไทย

สถานการณ์ราคาข้าวขาวปัจจุบันยังไม่
พบปัญหาการราคาตกต่ำ แต่คาดว่าราคา
ข้าวขาวน่าจะปรับตัวดีขึ้นตามการปรับตัว
ด้านราคาของข้าวหอมมะลิ

หลังจากที่จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
นโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)
จะช่วยให้ราคาข้าวหอมมะลิในตลาด
ปรับตัวดีขึ้น โดยขณะนี้ราคาข้าวหอม
มะลิพันธุ์ กข 15 ที่ความชื้น 15% ราคา
อยู่ที่ตันละ 9,700 - 12,000 บาท แต่หาก
ชาวนาสงสัยร่วมโครงการสินเชื่อชะลอ
การขาย และขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรม
ส่งเสริมการเกษตรก็จะสามารถขายและได้
เงินตันละ 14,000 บาท

"สถานการณ์ส่งออกข้าวในปี
ปัจจุบันมีปริมาณส่งออกอยู่ที่ 8 ล้าน
ตัน ช่วงเวลาที่เหลืออีก 2 เดือนนี้จึง
คาดว่าเป้าหมายส่งออกจะมีมากกว่า
9 ล้านตันที่คาดการณ์ไว้ โดยส่วนหนึ่ง
จะมาจากปัจจัยสนับสนุนช่วงเทศกาล
ตรุษจีนที่จะเกิดขึ้นเร็วกว่าทุกปี ทำให้
ไทยมีโอกาสส่งออกข้าวหอมมะลิ
ซึ่งเป็นสินค้าที่คนจีนนิยมมากขึ้น
ในช่วงเทศกาลดังกล่าว

นอกจากนี้ยังมีความคืบหน้าเรื่องของ

การจัดทำเอ็มโอยูซื้อข้าวกับบังกลาเทศที่ คาดว่าจะได้ข้อสรุปและนำมาสู่การลงนาม ข้อขายร่วมกันภายในเดือนนี้"

นบข.เตรียมถลดพื้นที่ปลูกข้าว

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานนบข.กล่าวว่าราคาที่ปรับตัวลดลงอันอาจเกิดจากผลผลิตที่มีปริมาณมาก แม้ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯพยายามปรับลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวให้ลดลง เพื่อให้ปริมาณสอดคล้องกับความต้องการบริโภคข้าวทั้งภายในและภายนอก แต่อาจเกิดจากผลผลิตต่อไร่ของชาวนาได้ผลดีขึ้น จากการลดต้นทุนการผลิตและปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกเป็นเกษตรแปลงใหญ่ ภายใต้เป้าหมายลดต้นทุน 20%และเพิ่มผลผลิต 20%

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่าได้แจ้งให้นบข.ประชุมด่วนช่วงปลายสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้า เพื่อพิจารณาลดพื้นที่การผลิตข้าวลงอีก แม้จะมีการลดพื้นที่ปลูกข้าวลงมาแล้วเป็นลำดับเพื่อไม่ให้ผลผลิตมีปัญหาดังกล่าว

สมาคมผู้ส่งออกพร้อมรับซื้อ 2 แสนตัน

ด้านนายวัลลภ มานะธัญญา อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมมีเป้าหมายรับซื้อข้าวหอมมะลิฤดูการใหม่ที่จะออกจากตลาดปริมาณ 2 แสนตัน ล่าสุดพบว่าข้าวหอมมะลิ 15% เฉลี่ยราคาซื้อขายอยู่ที่ตันละ 9,700-12,000 บาท ส่วนข้าว กข.15 ราคาเฉลี่ยตันละ 9,500-9,600 บาท ปรับสูงขึ้นจากเดิมมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 7-8 พันบาท

อย่างไรก็ตามเรื่องการได้ราคาข้าวหอมมะลิล่วงหน้าในเดือน ธ.ค.2559 ที่หลายส่วนพบว่ามีราคาขายส่งออกต่ำอยู่ที่ 400-500 ดอลลาร์นั้น ต้องยอมรับว่าอาจมีเกิดขึ้น แต่ไม่ใช่ในภาพรวมของผู้ส่งออกทั้งหมด พร้อมยืนยันว่าทางสมาคมฯ จะสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาทุกส่วน หากชาวนาที่ต้องการจะผลิตข้าวเอง

ก็พร้อมจะช่วยโรงสีขนาดเล็ก และเครื่องบรรจุข้าวใส่ถุงด้วย

โรงสีซีกกลโกตลาด-ยันไม่เกี่ยวราคาข้าวตก

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทยกล่าวถึงสาเหตุข้าวหอมมะลิราคาตกต่ำในขณะนี้ว่า ต้องพิจารณาหลายๆปัจจัย

"ผมไม่คิดว่าจะเป็นส่วนที่โรงสีกดราคา รับซื้อ ราคาข้าวที่ตกต่ำต้องพิจารณาด้วยว่าราคาที่ผู้ส่งออกขายได้ในปัจจุบันราคาเท่าไร ราคาข้าวเป็นเรื่องของกลโกตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องกับกลุ่มโรงสีไม่น่าจะมีบทบาทที่จะทำให้ราคาข้าวตกต่ำ ถ้าผู้ส่งออกให้ราคาสูงโรงสีก็ต้องรับซื้อในราคาสูงจากชาวนาได้ แต่ปัจจุบันราคาที่ผู้ส่งออกซื้อไม่ได้สูง"

อย่างไรก็ตาม ราคาซื้อขายในตลาดข้าวสารหอมมะลิขณะนี้อยู่ที่ 15-16 บาท ต่อกิโลกรัม หรือตันละประมาณ 15,000-16,000 บาท ขณะที่ปีก่อนราคาอยู่ที่ตันละ 18,000 บาทเช่นเดียวกับข้าวเปลือกหอมมะลิก่อนอยู่ที่ตันละ 13,500 บาท ปัจจุบันอยู่ที่ 8,500-9,000 บาท ที่ความชื้น 15% จะเห็นว่าราคาลดลงประมาณ 30-40% ขณะเดียวกันปีนี้ผลผลิตยังเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 10%

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่าราคาข้าวที่ลดลงเป็นเพราะโรงสีขายได้ราคาถูกลง

"ผมไม่เชื่อว่ากลุ่มโรงสีรวมตัวกดราคา รับซื้อข้าวจากชาวนา ปัจจุบันโรงสีข้าวเชิงอุตสาหกรรมมีอยู่กว่า 1,400 โรง กำลังการผลิตรวมกว่า 90 ล้านตัน แต่เรามีผลผลิตอยู่ 33-34 ล้านตัน เท่ากับว่าโรงสีต่างก็ต้องหาซื้อข้าวเข้าแปรสภาพ ถ้าผู้ส่งออกรับซื้อราคาสูงโรงสีก็ต้องรับซื้อจากชาวนาสูงด้วย แต่วันนี้ราคาข้าวรับซื้อลดลงจนกลายเป็นปัญหามากกว่า"

"สมาคมชาวนา"ขอช่วยข้าวหอมจังหวัด

ด้านนายระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย กล่าวว่าจากการสอบถามชาวนาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาตรการรัฐบาล โดยหลังจากนี้สมาคมฯ

จะติดตามผลของมาตรการว่าจะสามารถพยุงราคาข้าวหอมมะลิให้ปรับตัวสูงขึ้นได้หรือไม่

นอกจากนี้สมาคมฯ ยังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอรัฐบาลในการกำหนดมาตรฐานข้าวหอมจังหวัดที่มีคุณภาพให้สามารถปรับขึ้นเป็นข้าวหอมมะลิได้ เพราะจะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ทำให้ชาวนาปลูกข้าวหอมจังหวัดที่มีคุณภาพเทียบเท่าข้าวหอมมะลิสามารถได้ราคา รับซื้อที่สูงขึ้น

คาดผลดีต่อราคาข้าวขาว

นายระวี กล่าวว่าในส่วนของผลพวงราคาข้าวขาวที่จะได้รับอานิสงส์จากการออกโครงการจำนำยุ้งฉางเพื่อผลักดันราคาข้าวหอมมะลินั้น จากการประเมินเบื้องต้นสมาคมฯ มั่นใจว่าการพยุงราคาข้าวครั้งนี้จะทำให้เกิดผลบวกกับราคาข้าวขาวที่จะมีผลผลิตออกมาในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.นี้ด้วย

แต่หากราคาไม่ปรับขึ้นตามสมาคมฯ ก็เตรียมรวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าหารือร่วมกับรัฐบาลอีกครั้งเพราะการพยุงราคาข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนาก็ควรครอบคลุมในหลายภาคส่วน และตามสถานการณ์ปกติ นั้นเมื่อราคาข้าวหอมมะลิปรับขึ้น ราคาข้าวขาว และข้าวประเภทอื่นๆ ก็จะต้องปรับขึ้นเช่นกัน

ทั้งนี้ ปัจจุบันราคาข้าวขาวเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 8 พันบาท หรือกิโลกรัมละ 8 บาท ซึ่งการปลูกผลผลิตแต่ละครั้งชาวนาจะใช้ต้นทุนประมาณ 5 พันบาทต่อไร่ หากสามารถปลูกผลผลิตได้ 800 กิโลกรัม ก็จะได้รายได้เฉลี่ยราว 1.6 หมื่นบาทต่อไร่ ซึ่งนับเป็นวงเงินที่หักลบกับค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถเลี้ยงชีพได้ แต่หากราคาลดลงของข้าวขาวปรับลดลงมากกว่านี้ก็จะส่งผลต่อการลงทุน



เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ผ่านระบบนาแปลงใหญ่

การส่งเสริมระบบการทำนาในรูปแบบแปลงใหญ่ ที่กรมการข้าวดำเนินการอยู่นี้ สอดคล้องกับนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนยุทธศาสตร์ ข้าวไทย

นางจุลมนิ ไพฑูรย์เจริญฉาง ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมการข้าวมีแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการผลิตข้าวในรูปแบบของการรวมกลุ่มอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลุ่มของศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวของชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะไปส่งเสริมให้กลุ่มทำเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้เอง เนื่องจากเป็นปัญหาหลัก และเป็นปัญหาแรกของพี่น้องชาวนา ที่มีขนาดแปลงเมล็ดพันธุ์ดี เพราะแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่ๆ มีอยู่ไม่กี่แห่งจึงไม่เพียงพอกับความต้องการ ถ้าสามารถทำให้เกษตรกรหรือชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เองได้ปัญหาเมล็ดพันธุ์ที่เป็นปัจจัยตั้งต้นของการผลิตข้าวก็จะหมดไป

เดิมที่กรมการข้าวได้วางขอบเขตของศูนย์ข้าวชุมชนกำหนดพื้นที่ดำเนินการแหล่งละประมาณ 8,000 ไร่ โดยเน้นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อให้ทางกลุ่มไปถ่ายทอดสู่สมาชิกต่ออีกที แต่เมื่อมีนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงรัฐบาลที่มุ่งเน้นส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ทางกรมการข้าวจึงได้ต่อยอดพัฒนารูปแบบให้ครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการเชื่อมโยงตลาด เป้าหมายในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งนี้ กรมการข้าวมองว่าเราต้องไปต่อยอดในศูนย์ข้าวชุมชนที่มีการพัฒนาไว้เบื้องต้นแล้ว เพียงแค่เพิ่มกิจกรรมอื่นเสริมเข้าไป เช่น มีการแบ่งกลุ่มเกษตรกรเป็น 2 กลุ่มสินค้า ได้แก่ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ กลุ่มผลิตข้าวคุณภาพ ซึ่งกลุ่มผลิตข้าวคุณภาพก็ต้องดูว่าเป็นสินค้าอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้า ข้าวหอม ข้าวอินทรีย์หรือข้าวตลาดเฉพาะ ทางกรมการข้าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจะไปร่วมวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการเพื่อวางแผนให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนและความต้องการของตลาด

อย่างไรก็ดี นโยบายนาแปลงใหญ่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของกรมการข้าว ทำให้การดำเนินงานไปได้ค่อนข้างดี ซึ่งจากที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2557 มีการทำนาร่องเพื่อศึกษาระบบว่าควรจะเป็นแบบไหน ในพื้นที่ 500 ไร่ กับ 1,000 ไร่ พอปี 2558 ขยายพื้นที่เป็น 5,000 ไร่ เพื่อ



ดำเนินการได้ 3,000 ไร่ แต่ภาคอื่นอย่างภาคเหนืออาจจะลดเหลือ 1,000 ไร่เศษ ก็สามารถทำได้เช่นกัน

แม้ว่าการส่งเสริมการรวมกลุ่มทำนาในรูปแบบแปลงใหญ่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการขยายผลเพิ่มขึ้นเรื่อย อีกทั้งได้รับการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี แต่สิ่งที่กรมการข้าวจะต้องทำต่อจากนี้ คือ กลับมาทบทวนวิเคราะห์ในสิ่งที่ดำเนินการไปแล้วทั้ง 300 แปลงที่มีขนาดพื้นที่แตกต่างกันนั้นมันเป็นอย่างไรมันไหนเป็นโมเดลที่ได้ผล แบบไหนเป็นจุดอ่อน ต้องศึกษารายละเอียดกิจกรรมที่ใส่ลงไป ทั้งการรวมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผลิตสารชีวภาพ กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร หรือแม้แต่การบริหารจัดการกลุ่ม ซึ่งต้องเข้าไปวิเคราะห์ให้ได้ว่ากิจกรรมใดไปได้ดีแล้ว มีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องบ้าง หรือกิจกรรมใดที่ล้มเหลว มีสาเหตุมาจากอะไร

“ก่อนที่เราจะเดินหน้าโครงการในปีต่อไป จำเป็นต้องกลับมาทบทวนสิ่งที่เราทำไปทั้งหมด เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกด้านมาวิเคราะห์สร้างเป็นโมเดลต้นแบบสำหรับจะเดินหน้าโครงการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ จุดจุดอ่อนขยายจุดแข็ง โดยอธิบดีกรมการข้าวได้สั่งการให้สร้างโมเดลต้นแบบให้เสร็จพร้อมใช้ในปี 2560 รองรับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ที่ตั้งเป้าหมายผลผลิตการแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น” ผศช.จุลมนิ กล่าว